

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 3 (1)

'จีน-ลาว-เวียดนาม'แห่งร่วม บูมบึงกาฬศูนย์กลางอาเซียน

เริ่มแล้วงาน'ยางพารา-กาชาดบึงกาฬ' คนแห่เข้าชมมดึกดึก ผู้แทนลาว-เวียดนาม-จีนสนใจร่วมด้วย รมช.เกษตรฯเปิดงานยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้บึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางอาเซียน ผู้ว่าบึงกาฬลั่น ยกกระดับรับเออีซี (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

บึงกาฬ

เปิดงานกาชาด-ยางบึงกาฬคึก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง (ศาลากลางเก่า) จังหวัดบึงกาฬ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ, กาชาดจังหวัดบึงกาฬ, กรมวิชาการเกษตร และพันธมิตรจำนวนมาก ร่วมจัด "งานกาชาดบึงกาฬและงานวันยางพารา 2558" ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งผู้แทน

แขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้แทนจังหวัดฮาดิงห์ ประเทศเวียดนาม และผู้แทนจากนครชิงเต่า ประเทศจีน นำโดยนายจางเหยียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัมเบอร์ วิลเลจี้ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ต่อมาเวลา 18.00 น. มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ พล.ต.ต.ชจร ลัยวัตร์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)



ยางบึงกาฬ - นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน "กาชาดบึงกาฬและวันยางพารา 2558" จัดระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ มีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยตัวแทนจากจีน ลาว เวียดนาม เข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง บึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

นายจาง เหยียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัมเบอร์วิลเลจี้ กรุ๊ป จำกัด ท่านคำเมียน สีนวลทอง รองเจ้าแขวง-แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว ท่านนางบุญยง สีสุวันคนอง รองเจ้าแขวง-แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ท่านเหงียน บ่าตึง หัวหน้าคณะผู้แทนจากจังหวัดฮาดิงห์ ประเทศเวียดนาม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายประสิทธิ์ หมดเส้น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) นายฐาตุร บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

รมช.เกษตรฯปลื้มงานยางบึงกาฬ

ต่อมา นายอำนวยกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า งานนี้ถือเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยอย่างหนึ่ง ในการส่งเสริมยางพารา

จ.บึงกาฬ ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ สนุกสนานยิ่ง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบึงกาฬ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยาง การพัฒนาศักยภาพตนเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การเตรียมพร้อมให้ชาวสวนยางและองค์การเกษตรมีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบและการบริหารจัดการพัฒนายางพาราไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเป็นเอกภาพ เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกัน การผลักดันให้ภาคอีสานเป็นเมืองอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ และเป็นศูนย์กลางยางพาราของอาเซียนจึงจะบรรลุเป้าหมายได้

"นายนิพนธ์ได้เห็นหลายฝ่ายเข้ามาจับมือทำในเรื่องนี้ และนายนิพนธ์ได้เห็นความตื่นตัวของชาวสวนยางบึงกาฬ ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการผลิต การตลาด ไปจนถึงการส่งออกยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ และยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ และเศรษฐกิจของภาคอีสานให้รุ่งโรจน์ต่อไป" นายอำนวยกล่าว

'บึงกาฬ' ลั่นยกระดับรับเออีซี

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานนี้มี เรามุ่งเน้นความสุขให้ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยใช้โลโก้ว่า "ชาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี" ผู้ที่มาเที่ยวชมงานและตัดกล่ามจากกาชาดจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน และ



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 3 (2)

อีกกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นพร้อมกันในงานครั้งนี้ คือ งานวันยางพาราบึงกาฬ เป็นการต่อยอด การสร้างความพร้อมของจังหวัด เพื่อผลักดันให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานและของประเทศให้ได้ โดยงานนี้ชาวสวนยางจะได้สาระความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากเวทีเสวนา นิทรรศการที่เน้นด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการแปรรูป ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทั้งเกษตรกร เจ้าของสวนยาง และผู้รู้ในวงการยางพารา

“งานปีนี้ชาวสวนยางบึงกาฬจะได้ประกาศให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับรู้ด้วย ปีหน้าการจัดวันงานยางพาราต้องเป็นเรื่องระหว่างประเทศ เพราะเราเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายกอบจ.บึงกาฬดันแปรรูปยาง

ด้านนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬกล่าวว่า เตรียมขอเจ้าพบบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลด้านยางพารา เพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาหาวราคา

ยางตกต่ำ สำหรับที่บึงกาฬ ได้ประสานงานกับนายนิพนธ์ วิษิตชัชชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ซึ่งเป็นผู้วิจัยถนนลาดยางพารา โดยถนนยางพาราที่ทดลองสร้างเสร็จเมื่อปี 2545 ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพดี

นายนิพนธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ต้องเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูป เพราะส่งออกยาง 3 ล้านตัน ได้เงินประมาณ 2.4 แสนล้านบาท แต่ถ้านำยางยาง 1 ล้านตัน มาแปรรูปจะได้เงินเกือบ 4 แสนล้าน มากกว่าขายยาง 3 ล้านตัน เกือบเท่าตัว แต่รัฐจะต้องสนับสนุน เช่น ทำสนามกีฬาลาดยาง หรือให้รัฐบาลจ้างทำยางรถยนต์ให้หน่วยงานราชการทั้งหมดใช้ หรือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม เช่น ทำหมอนยางพารา ราคาขายในต่างประเทศใบละ 900 บาท ใช้ยางพารา 3 กิโลกรัม ถ้าสนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปขายส่งใบละ 300 บาท ทำให้ราคาขายตกโลกกรัมละ 100 บาท โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับ พล.อ.ประวิตร

เงินโซว์เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ ในฐานะนายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่าปีนี้มี

งานยางพาราบึงกาฬใหม่ แต่ว่านายชวรงค์ชัย บุญปาน ประธานกรรมการบริษัทมติชน บอกว่า ชาติทุนยังงักจะต้องจัดงานนี้ โยไลด์ ปีนี้คือเครื่องกรีดยางอัตโนมัติไม่ต้องใช้คน เป็นนวัตกรรมใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จมาก ราคาเครื่องประมาณ 4,000 บาท จะนำมาโชว์ในงานนี้ด้วย ถ้ามีเครื่องนี้จะลดต้นทุนมาก ช่วยลดค่าจ้างแรงงานกรีดยาง 40% เครื่องนี้ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้ 25 ปี ขณะนี้มีการโค่นยางเดือนหนึ่ง 250-300 ตันเผาไปแล้วส่งจีน โดยจีนทำทำสัญญาซื้อล่วงหน้า

ด้านนายฉือ ผู้แทนจากจีนกล่าวว่า นำเครื่องกรีดยางอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนกรีดยาง แสดงในงานด้วย เครื่องรุ่นนี้สามารถทำได้ดีกว่าคนกรีดยางหลายเท่า ไม่ทำให้เปลืองต้นไม้เสียหาย สามารถตั้งเวลากกรีดยางภายในเวลาเดียวกันได้ ไม่เหมือนคนไปกรีดยางตั้งแต่ตี 3 กว่าจนถึงตี สดท้ายใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ทำให้เวลาที่น้ำยางออกมาดีที่สุดมันผ่านไป แล้วเครื่องกรีดยางนี้จะช่วยเพิ่มยอดการผลิตถึง 40% เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวเครื่องกรีดยางที่งานยางบึงกาฬนี้

ชี้ยาง‘บึงกาฬ’มีศักยภาพสูง

ด้านนายจาง เหียน กล่าวว่า บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กล่าวว่า มาร่วมงานยางพาราจังหวัดบึงกาฬเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพราะมองว่าภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.บึงกาฬ เป็นศูนย์กลางปลูกยางที่มีศักยภาพสูงมาก และประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งรัฐบาลกลางจีนมีนโยบายที่เรียกว่าเส้นทางสมัยใหม่ทางทะเล จึงอยากจะทำนโยบายของ สี่ จีนถึง ประธานาธิบดี มาปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะทำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ของวงการยางพาราจีนที่สะสมมาหลาย 10 ปีแล้ว นำมาโชว์ในภูมิภาคนี้ จะได้ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีประชาชนชาว จ.บึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าชมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาจับสลากมัจจากชาติเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย มีผู้ให้ความสนใจร่วมซื้อสลากกันอย่างเนื่องแน่น ขณะที่บนเวทีมีการแสดงของคณะหมอลำเดือนเพ็ญ อำนวยพร มีประชาชนจำนวนมากร่วมชม นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากแขวงเชียงขวางและแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว อีกด้วย



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 23

สกย. แนะนำทางรอดสวนยางภาคใต้น้ำท่วม พื้นปลูกวิธีงดปลูก-ปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียง

สกย.แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ออนล่างที่ถูกน้ำท่วม เร่งฟื้นฟูอย่างถูกวิธี เตือนอย่าใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขุดร่องระบายน้ำ หวั่นกระทบต่อระบบราก และไม่ควรรื้อปลูกทันทีอย่างเด็ดขาด พร้อมชี้ทางรอด หากต้นยางตายจำนวนมาก อาจปรับมาทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสิทธิ์ หมดสิ้น รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออนล่าง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมา จะต้องเร่งฟื้นฟูสวนยางหลังจากน้ำลดลง ก่อนที่สวนยางจะได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วยางพาราจะทนต่อภาวะน้ำท่วมขังได้ประมาณ 15 - 60 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของอายุต้นยาง หากสวนยางยังมีน้ำท่วมขัง ให้รีบระบายออก โดยการขุดร่องน้ำกึ่งกลางระหว่างแถว และควรรื้อแรงงานคน หรือเครื่องจักรขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขุดร่องน้ำ เพราะจะทำให้โครงสร้างของดินที่ยังไม่แน่นพอเสียหาย กระทบกระเทือนต่อระบบราก หลังจากนั้นให้รื้อจนน้ำแห้ง และดินแข็งตัวดี

อย่างไรก็ตามในขณะที่รอให้ดินแห้ง ไม่ควรรื้อปลูกใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะปลูกเคมี ปลูกอินทรีย์ ปลูกดอก และปลูกชีวภาพ เพราะจะทำให้ธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรทและยูเรีย เปลี่ยนเป็นรูปไนไตรท์ ทำให้เกิดภาวะความเป็นพิษต่อต้นยาง เนื่องจากส่วนของรากขาดออกซิเจน เป็นการขาดเติมต้นยางที่ทรุดโทรม รวมทั้งยังทำให้ต้นยางฟื้นตัวช้า อาจทำให้ต้นยางอ่อนแอ กระทั่งถึงตายได้ ดังนั้น เกษตรกรควรรอให้ต้นยางฟื้นตัวและแข็งแรงดีเสียก่อน อย่างน้อยประมาณ 30 วัน จึงทำการปลูก นอกจากนี้ ควรจะต้องหยุดกรีดยางด้วย

“เมื่อดินเริ่มแห้งแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งที่ได้รับผลกระทบ และมีทิศทางไม่สมดุลกับกิ่งที่เหลืออยู่บางส่วน เพื่อป้องกันมิให้ทรงพุ่มที่เหลืออยู่ หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง หากต้นยางเป็นแผลเล็กน้อย ให้ใช้ปูนขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 แซ่ค้ำคิน หรือใช้สีน้ำมันทาจากโคนต้น ถึงระดับความสูงประมาณ 1 เมตร หากแผลมีขนาดใหญ่ และสภาพอากาศยังชื้นอยู่ ควรใช้สารเคมีเบนเลททาแผล เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายส่วนของเนื้อเยื่อได้” รักษาการผู้อำนวยการ สกย. กล่าว

สำหรับต้นยางที่อาจจะตายจากภาวะน้ำท่วม ควรจะปลูกซ่อมเฉพาะต้นยางที่มีอายุประมาณ 1 - 2 ปี เท่านั้น หากต้นยางอายุมากกว่านี้ตายไป ก็ไม่ควรปลูกซ่อม เพราะจะทำให้ต้นยางที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโตไม่ทันต้นอื่นๆ เนื่องจากถูกต้นข้างเคียงแย่งแสงแดดและน้ำ ส่วนสวนที่น้ำท่วมหนักและยาวนาน จนทำให้ต้นยางตายมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนต้นยางทั้งหมด เกษตรกรจะต้องพิจารณาว่า จำนวนต้นยางที่เหลือนั้นอยู่ติดกัน หรือกระจาย ถ้าอยู่กระจายกัน อาจจะไม่คุ้มค่าในการดูแลรักษา การกรีดยางต้องเดินไกล ต้นยางมีโอกาสล้มง่ายซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และยังในช่วงที่ราคายางตกต่ำเช่นนี้ ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ เกษตรกรอาจจะพิจารณาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีทดแทน หรือปรับมาทำสวนยางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ได้

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถสอบถามรายละเอียด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือข้อสงสัยต่างๆได้จาก เจ้าหน้าที่ สกย. ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า B 11


กับสถานการณ์


ตั้ง 108 ยาง สกย.เข้าตลาดกลาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กล่าวว่า สกย.ได้เร่งดำเนินการให้ตลาดยาง สกย.จำนวน 108 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ สมัครงเป็นสมาชิกเครือข่ายตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ห่างไกลจากตลาดกลางยางพารา สามารถนำยางเข้ามาขายที่ตลาดยาง สกย.ได้ตามโครงการที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยลดค่าขนส่งของชาวสวนยาง



ม.สงขลานครินทร์ จับมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน"

 แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

 วันที่ข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ ห้อง Training Room ชั้น 8 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์โรกรมยาง” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ นายอดิทัต วะสีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รวมถึงตัวแทนผู้ลงนามจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทั้ง 8 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในสัญญาครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์โรกรมยางใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้ายางพารา ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มสหกรณ์มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม


Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมทางไกลแก้ปัญหาราคายาง

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

 วันที่ข่าว : 4 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ (4 ก.พ.58) เวลา 11.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธวัช ศิริวัธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วยสมาคมชาวสวนยางพาราจังหวัดนครพนม /เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครพนม / ส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ ประดิเส ประธานในการประชุมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราคต่ำ ว่า ราคาน้ำยางสดและราคายางก้อนถ้วย มีราคาตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ในเบื้องต้นมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตเพื่อนำไปแปรรูปและใช้ภายในประเทศให้มากขึ้น และให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง หรือ สกย. ตั้งจุดรับซื้อและรวบรวมน้ำยางสด เพื่อนำเข้าโครงการแปรรูปยางพาราของภาครัฐ ในราคาขึ้นน้ำตาล โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จะมีถึงนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐนั้นไม่สามารถทำธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชนได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย จึงสามารถแทรกแซงราคายางพาราในท้องตลาดได้เพียง 15-20 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด ที่เหลือคงต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ส่วนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราก่อนถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้โรงงาน 6 ขององค์การสวนยาง ที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รับซื้อยางพาราก่อนถ้วยในราคาขึ้นน้ำตาลประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับการประชุมทางไกลเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราคต่ำในวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการในแต่ละจังหวัด ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาจุดรับซื้อในระดับภูมิภาคให้เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับผลผลิตได้มากขึ้น เกษตรกรจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอนาน สำหรับคณะกรรมการฯ ของจังหวัดนครพนมเสนอให้ภาครัฐแทรกแซงราคาซื้อขายยางพาราให้มีราคาสูงกว่าในปัจจุบัน คือ อยู่ที่ 50-55 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้อเสนอจากคณะกรรมการส่วนกลางนั้น มีข้อเสนอให้คณะกรรมการในระดับจังหวัด จัดทำข้อมูลผลผลิตและการใช้ยางพาราของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคายางพาราคต่ำต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : อนุชิต บุญชม

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 15

งานกาชาด'บึงกาฬ'กระทันหัน! 5-11ก.พ.-ต่อยอดยางพารา เปิดกระทันหันงานกาชาดและงานวันยางพาราจังหวัด บึงกาฬ ผกก.บึงกาฬระดม จนท.อำนวยความสะดวก จัดจรรยาบรรณรับผู้เข้าชมงาน (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

บึงกาฬ

การจัดงานกาชาดและงานวันยางพารา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ฝ่ายเกี่ยวข้องยืนยันเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ก่อนการจัดงานว่ามีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและเที่ยวงานมั่นใจว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ (ศาลากลางเก่า) นายพงษ์ศักดิ์ ปรึชชาติดี ผู้ว่าบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และ น.ส.ปานบัว นุชปาน รองกรรมการสายงานด้านการตลาด บมจ.มติชน พร้อมทีมงาน ออกตรวจดูความพร้อมเรียบร้อยเพื่อเตรียมเปิดงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ โดยนายอำเภอ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาเป็นประธาน โดยปีนี้รวมสองงานใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬมาไว้ด้วยกันคืองานวันยางพารากับงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย แบ่งออกเป็น 7 โซน คือ 1.โซนนิทรรศการจุดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ 2.โซนสินค้าการเกษตร และสินค้าทั่วไป 3.โซนสถาบันการเงินและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 4. โซนเวทีกลาง, ลานแข่งขันและหน่วยราชการจังหวัดบึงกาฬ 5.โซนสินค้า OTOP 6. โซนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ และ 7.โซนเวทีคอนเสิร์ต

ทั้งนี้ ส่วนกิจกรรมของงานวันยางพารา

เป็นการต่อยอดการสร้างเสริมความพร้อมของบึงกาฬเพื่อผลักดันให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางของเมืองอุตสาหกรรมยางพาราภาคอีสานและของประเทศที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬ ชาวสวนยางจะได้สาระความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเสวนา การจัดนิทรรศการ ที่เน้นด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และแปรรูป มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกร เจ้าของสวนยาง และครูในวงกรรการยางพารา การออกบูชขายสินค้าคุณภาพจากบริษัทชั้นนำมากมาย มีการสาธิต การประกวดและการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา นอกจากนี้จะจัดให้มีการอบรมอาชีพการทำอาหาร จำนวน 12 รายการจากมติชน อคาเดมี ฟรีทุกวัน เป็นเมนูเด็ดสามารถให้ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพได้จริง ผู้สอนเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและเชฟมืออาชีพเน้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

ส่วนงานกาชาดในปีนี้มีจุดดึงดูดใจให้ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยใช้โลโก้ว่า "ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้อิ่งมี" ผู้ที่มาเที่ยวชมงานและร่วมทำบุญตักมัจจกาชาดจะไม่มีขาดทุนเพราะสลากทุกเบอร์มีรางวัลให้มูลค่ามากกว่าสลากที่มาร่วมทำบุญ แถมยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็นทีวี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสลากกาชาดการกุศลจำหน่ายฉบับละ 40 บาท มีรางวัลต่างๆ มากมายแจกจริงและแจกกันแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดยังได้รับเกียรติจากมิตรประเทศบ้านใกล้ คือ คณะผู้แทนจากแขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว และจังหวัดฮาดิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาร่วมพิธีเปิดงานและนำนักแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมา

ร่วมแสดงในงาน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า นักธุรกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายในงาน เพื่อความสัมพันธ์ไมตรีรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

พ.ต.อ.อนุกุล ดาวลอย ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ เปิดเผยว่า ได้จัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกกับผู้มาเที่ยวงาน ร่วมกับ ตชด. ตำรวจน้ำ หน่วยทหาร ตำรวจอาสาหมู่บ้านคืนละ 150 นาย ส่วนสถานที่จอดรถหลักๆ จะให้ไปจอดในวัดป่าโชติไตรธรรมการ เพราะสะดวกและใกล้งาน นอกจากนี้จะมีเอกชนที่รับฝากจอดรถไว้บริการอีกด้วยในบริเวณใกล้งานและฝั่งตรงข้ามของถนนสาย 212 บึงกาฬ-บ้านแพง คาดว่าจะเพียงพอกับรถที่มาจากเที่ยวงานและการจราจรไม่ติดขัดอีกด้วย

นายธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กล่าวว่า ได้ส่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 41 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 4,501 คน เข้าไปเที่ยวชมทัศนศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนทุกวัน โดยจัดส่งไป 2 วันในวันที่ 5 ก.พ.จำนวน 2,488 คน วันที่ 6 ก.พ.จำนวน 2,013 คน โดยเน้นย้ำให้ครูผู้รับผิดชอบพานักเรียนไปดูงานให้ดูแลเด็กนักเรียนให้ดี ตนเล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานดังกล่าว จึงได้จัดให้นักเรียนในสังกัดได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ การเข้าชมนิทรรศการยางพาราประโยชน์ที่นักเรียนและครู ตลอดจนทั้งโรงเรียนจะได้รับมีมากมายด้วยกัน ทั้งด้านส่วนตัวของนักเรียนเองและประโยชน์ที่เกิดกับโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำให้นักเรียนทราบถึงกระบวนการทำสวนยางของครอบครัวตนเอง และในขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 80 มีสวนยางพาราอยู่ในโรงเรียนและยังได้นำรายได้จากการทำสวนยางในโรงเรียนมาเป็นรายได้สถานศึกษาอีกด้วย โรงเรียนสามารถต่อยอดนำความรู้ที่ได้จากการชมและศึกษาจากนิทรรศการมาเป็นวิชาเสริมความรู้และพัฒนาให้นำสู่การประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 15

ตัดค้ำยมยาง 10 จว. รุกป่ากว่า 8 แสนไร่

เหนือ-อีสาน ป่าล้มน้ำท่วม อีก '8 แสนไร่'

กรมป่าไม้เตรียมโค่น
สวนยางพารารุกป่าสงวน
แห่งชาติและต้นน้ำ 1 เอ
1 บี กว่า 8 แสนไร่ นำ
ร่องก่อน ★ มีต่อหน้า 16

ตัดต้นยาง

☆ ต่อจากหน้า

10 จังหวัด สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการลดปริมาณการปลูกยาง 7 แสนไร่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ให้เขี่ยกรรมป่าไม้หรือถอนต้นปาล์มน้ำมันที่รุกป่าเช่นกัน ยันไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปหาแนวทางแก้ปัญหาการขยายตัว ด้วยการให้ลดปริมาณการปลูกยางลง 7 แสนไร่ใน 7 ปีนี้

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว ว่า กรมป่าไม้สำรวจพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเข้าไปปลูกยางพาราทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 4,033,404 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นสวนยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 รวม 878,355 ไร่ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 รวม 2,842,380 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกในส่วนของป่าอนุรักษ์ ที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีก สำหรับแนวทางดำเนินการ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 กรมป่าไม้จะต้องตัดและโค่นต้นยางพาราทั้งหมด และจัดทำโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4 และ 5 ยางพาราที่ยังไม่เปิดกรีด เพราะยังมีอายุน้อย ต้องตัดทั้งหมดและปลูกฟื้นฟูตามหลักวิชาการ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนพื้นที่ยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ให้ตัด 60% เพื่อเปิดแสงและห้ามตัดไม้ที่ด้านล่าง ที่ขึ้นตามธรรมชาติระหว่างแถวออก และปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้ตามหลักวิชาการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อถามว่า เมื่อเป็นนโยบายที่ชัดเจนออกมาจากรัฐบาล จะมีงบประมาณและกำลังคนเพิ่มให้กับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเร็วขึ้นหรือไม่ นายธีรภัทรกล่าวว่า เรื่องต้นไม้มันเพราะเป็นแผนเดิมที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ จะต้องดำเนินการ เมื่อถามอีกว่า พื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราถึง 4 ล้านกว่าไร่ ถ้าไม่รัฐบาลกำหนดลดพื้นที่แค่ 7 แสนไร่เท่านั้นเอง แสดงว่ายังมีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีน่าจะทราบข้อมูลแล้วต้องทำความเข้าใจว่า พื้นที่ 7 แสนไร่ ที่เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการลดพื้นที่การปลูกต้นยางพาราไม่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า แต่เป็นพื้นที่ที่ต้นยางพารากำลังหมดอายุการกรีด กรณีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าไปดูแล ในส่วนกรมป่าไม้ก็จะดูแลจัดการในส่วนที่มีการบุกรุกป่ากระทำผิดกฎหมาย

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า ส่วนสวนปาล์ม น้ำมันที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ผ่านมากกระทรวงทรัพยากรฯ ทำหนังสือถึง น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้พิจารณาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ของตลาดปาล์ม น้ำมันภายในประเทศ หากกรมป่าไม้จะเข้าไปรื้อถอนต้นปาล์ม น้ำมันที่ปลูกบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ เนื้อที่ประมาณ 537,000 ไร่ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือตอบกลับมา ระบุว่า กรมป่าไม้เข้าไปรื้อถอนต้นปาล์ม น้ำมัน ที่ปลูกบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ได้เลย และจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมป่าไม้จะเร่งเข้าไปรื้อถอนต้นปาล์ม น้ำมันต่อไป

ด้านนายธีรภัทร ชีวะธรรม ผอ.ส่วนยุทธการ ด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าและหัวหน้าชุดปฏิบัติการหัดคุมไฟโร กล่าว ว่า จากการลงพื้นที่ ขณะนี้สามารถล็อกพื้นที่เป้าหมายหลัก ที่จะต้องเข้าไปจับกุมดำเนินคดีเอาไว้แล้ว 10 จังหวัด โดยพื้นที่เหล่านี้อยู่ในต้นน้ำ

ชั้น 1 เอ และ บี ทั้งสิ้น ประกอบด้วยเลขเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก พื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกตัดไม้เพื่อเอาไปปลูกยางพารา นอกจากนี้ยังมี พิชญโลก สุโขทัย แพร่ น่าน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน กาญจนบุรี ในลุ่มแม่น้ำแคว อุทัยธานี พื้นที่ป่าต้นน้ำสะแกกรัง และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บึงกาฬ และหนองคาย โดยพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าต่างๆนั้น กรมป่าไม้มีข้อมูลหลักฐานอยู่ในมือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบหมดแล้ว ว่ามีการกระทำผิดจริงสามารถเข้ายึดหรือดำเนินคดีได้ทันที



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (1)



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
☛ ช่วงนี้คนใน วงการสีทากี กินไม่ได้นอนไม่หลับ...ไม่รู้ ระเบิด
 จะตกลง หลังคาบ้าน วันไหน...มารู้อีกที ทำอะไรไม่ได้แล้ว
☛ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หลายคนเริ่มคิด ...พื้นที่ นครบาล ไม่ใช่
 แดนสวรรค์ อีกแล้ว...เพราะวันดีคืนดี งานเข้า เจอ โรคแดง
 ...เปลอ ๆ หมดอนาคต ก็น่าจะ ๆ.....☛ บางคนบ่นให้ “อันดามัน”
 ได้ยิน...อยากย้ายออก นอกพื้นที่...ไม่อยากเป็น หลญาแพรก ...และ
 นำ กินอิมนอนหลับ ดึกว่าอยู่ในพื้นที่นครบาล☛ งานนี้ไม่รู้
 เด็กใครเป็นเด็กใคร...ที่ว่ามีเส้นแล้ว ยังเจอ เส้นใหญ่ กว่า ...คนที่
 มีผู้ใหญ่ คุ่มหัว อยู่ คงพอ หายใจได้เต็มปอด...ส่วนประเภท ข่า
 มาคนเดียว...ต้องบอกว่า เหนื่อยแน่☛ โดยเฉพาะพื้นที่ที่
 เป็น ทำเลทอง ทั้งหลาย...ต้อง ระวัง กันให้ดี...หลายคน จ้องตา
 เป็นมัน...นาที่นี้ ไม่มีพี่น้องเพื่อนฝูง...ไว้ใจใคร
 ไม่ได้ ...ไล่ตั้งแต่ผู้การลงมา...พลาดทำอาจโดน
 เหมือนกับ หลายพื้นที่ ...ที่โดน เติ้งไปเรียบร้อยแล้ว
 แล้ว☛ “อันดามัน” เชื่อว่าเป็นรายการ
 ไล่ล้างบาง...มากกว่าต้องการ กวาดล้างพื้นที่ ให้
 สะอาดปลอด อบายมุข☛ ถ้ามีเป้าหมาย
 เช่นนั้นจริง ๆ...ประกาศไปเลย ...ทุกท้องที่ต้องไม่มี อบายมุข
 ทุกรูปแบบ...เริ่มตั้งแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ค้าประเพณี
 ทุกประเภท...ทั้ง ลักลอบ และ เปิดเผย... ไม่ตัดจจริต พุดให้สีดำ
 เป็นสีขาว...ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คงต้อง ย้ายตำรวจ กัน เกือบทั้ง
 ประเทศ☛ ธุรกิจเนื้อสด มีกันทุกประเทศ...โดยเฉพาะ
 ประเทศที่พัฒนา แล้ว...ทำกัน โจ่งครึม ...นั่งกันตามตู้สไลด์ไป
 หมด...มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ส่วยน้ำกาม มากมาย...ไม่เห็น
 ประเทศเหล่านั้น ปราบได้ หมดเลย☛ พื้นที่รอบกรุงเทพฯ
 ยังแอบลักลอบ เปิดบ่อนขนาดเล็ก อยู่... “อันดามัน” เชื่อว่า
 เจ้าของพื้นที่รู้ดี...แต่ไม่รู้โดนอะไร ปิดปากปิดหูปิดตา...เลย มอง
 ไม่เห็น☛ อาชีพเหล่านี้ คนบางส่วนรังเกียจ และ ไม่อยาก



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (2)

ให้มี...แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น อาชีพที่เก่าแก่ และ ยืนยง ที่สุด
 ในโลกอาชีพหนึ่ง⊕ ปัญหาในวันนี้ต้องไม่ใช่ ธุรกิจเนื้อสด
 มาเป็นข้ออ้างในการ โยกย้าย...ถ้าอยากย้ายใครก็ย้ายเลย ...แล้ว
 กระชิบให้คนที่ย้ายสบายใจ ...ฉันจะเอา พรรคพวกนั่งแทน ...เรื่อง
 อย่างนี้ต้องบอกว่า ยุคใครยุคมัน⊕ ส่วนประเด็น ค้ามนุษย์
 ต้องปราบอย่างจริงจัง และต้องไม่มัว เพื่อ ทำยอดคดี...เพราะอาจ
 กลายเป็น ข้ออ้าง ของต่างประเทศ ...ที่ยกมาเป็น
 ประเด็น กีดกันทางการค้า⊕ บางคน ถูก
 หลอก มา...บางคนพ่อแม่เป็นหนี้ แต่แสนบาท...
 ขายตัวใช้ 2 ปี ยังปลดไม่หมด...ปัญหาแบบนี้ทำไม
 ไม่แก้ให้ถูกจุด⊕ เด็กไทย โตขึ้นมาก็ ช่วยพ่อ
 แม่ ทำมาค้าขาย ... หาบขนมขาย ล้างจาน ขาย
 กัวยืดเยว ...พอฝรั่งมาเห็นบอก เอาเปรียบแรงงาน
 เด็ก ...ฝรั่งเข้าใจ วัฒนธรรมไทย หรือไม่ ...นี่แค่
 ตัวอย่างเล็ก ๆ...ตรงนี้จะ แก้กันอย่างไร.....⊕
 ช่วงนี้ ตำรวจ งานเข้าเป็นพิเศษ ...ต้องเร่งติดตาม
 มือระเบิด ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ...เบื้อง
 ต้นได้ภาพผู้ต้องสงสัยจาก กล้องวงจรปิด 2 ราย
⊕ “อันดามัน” มองว่าน่าจะเป็น
 การ สร้างสถานการณื ...ส่วนเป้า
 หมาย ต้องรอ ตำรวจ สรุป⊕
 “อันดามัน” มองเป็นเรื่องปกติ ที่มี
 สารพัดผู้รู้ ...ที่ออกมา วิเคราะห์ วิจารณ์ ...ซึ่งอาจ
 ผิดหรือถูก ก็ได้ ...รวมถึง โยงไปเกี่ยวพัน กับอีก
 หลาย ๆ เรื่อง ...โดยเฉพาะ ประเด็นการเมือง⊕ เศรษฐกิจ
 ประเทศ ในภาพรวม นำเป็นห่วง ... กำลังซื้อของประชาชนลดลง
 อย่างต่อเนื่อง ...สืบเนื่องมาจากรายได้ใน ภาคการเกษตร ที่ตกต่ำ
⊕ ในกลุ่มของ ร้านสะดวกซื้อ รายได้ลดลงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
 ...ขณะที่ยอดขาย รถยนต์ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 ...ลดลงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์⊕ ส่วนหนึ่งที่จุด ยอดขาย
 รถยนต์ ตกต่ำลง น่าจะเป็นผลพวงจาก รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ...ที่พยายาม
 กระตุ้น ยอดใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ รถคัน
 แรก⊕ ธนาคารพาณิชย์ และ ไฟแนนซ์ ตกอยู่ในสภาพ น้ำ
 ท่วมปาก ...เนื่องจาก ถูกค้าสินเชื่อ มีแนวโน้มกลายเป็น หนี้มีปัญหา



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (3)

.....☛ “อันดามัน” เป็นห่วงมาตรการแก้ปัญหา ราคาขายพาราตกต่ำ ...ที่ รพช.เกษตรฯ อำนาจ ปะติเส รับผิดชอบ ...ประโยชน์จะตกไปไม่ถึงมือ เกษตรกร☛ ยอมรับเป็น แนวคิด และนโยบายที่ดี ...ที่ต้องการ ช่วยเหลือเกษตรกร อย่างจริงจัง ...แต่ทาง รัฐบาลไม่ลงไปดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด ...ทำให้ ผลประโยชน์ ตกไป อยู่ในมือของพ่อค้า☛ บทสรุปรับซื้อยางราคา 60 บาทต่อ กก. เป็นเรื่องจริง ...แต่ขบวนการที่ขายออกมาจาก ชาวสวน ...ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีขั้นตอนที่ ซับซ้อน☛ ข้อเท็จจริงที่ฟังจากชาวสวนขายได้ในราคาไม่เกิน 45 บาทต่อกก. ...ใครอยากขายได้ 50-55 บาท ต้องขายที่สหกรณ์ ...ขั้นตอนขายต้อง เข้าคิวแต่เช้ามืด ...บางราย 5 โมงเย็น ยังไม่ได้ขาย ...จอตกรอเพื่อขายยางแค่ 1-2 ตัน และต้องคัดเกรดขุนวาย☛ คนเหล่านี้จึงไปขายพ่อค้าคนกลาง ในราคา 44-45 บาท ต่อกก. ...จากนั้นพ่อค้า คัดแยกยาง ให้ลูกน้องนำไปขายสหกรณ์ เกรดเอราคา 54-55 บาท ต่อกก. ฟัน กำไร 10 บาทต่อกก. ...แล้วพ่อค้าขายครั้งละก็สิบตัน ...ไม่รู้เหมือนกันว่า รวยกันไปเท่าไร☛ ถ้า รพช.อำนาจ ต้องการแก้ปัญหาข้างให้จบ ...ต้องลงไปดูในรายละเอียดมากกว่ารอให้ เจ้าหน้าที่ รายงานมา ...แต่ดูนี้คงไม่ทันเพราะจะ ปิดหน้ายาง ...คงต้องรอ ฤดูหน้า แล้ว☛ พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เทศบาลเขตตงฉิน นครปักกิ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ...นำ วัฒนธรรมวัดหอบูชาดินดีถ่าน ...ที่มีการจำลองพระราชวังโบราณ หรือกุ้ง อูทยาน สระน้ำเปี้ยไห้ ไ่ว้ไห้ หอบูชาฟ้าเทียนถาน หอระฆังและหอกลอง วัดลามะ วัดขงจื้อ และ ซอยผู้อยู่อาศัยแบบเก่า ที่มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “หูฟ่ง” ซึ่งหาดูได้ยาก ...มาจัดที่ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 10-16 ก.พ. นี้☛ นอกจากเป็นการฉลองวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการ สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการศึกษาของรัฐประชาชนจีนกับไทย ...ยังเป็นการจัดฉลองต้อนรับ เทศกาลตรุษจีน ด้วย☛ แสดงความยินดี บริษัท พีทีที โกลบอล เดมิคอล ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (4)

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ปีซ้อน ชีวัด
โดย “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์”
.....★ สังคมวันศุกร์★
เชิญร่วมงานสังสรรค์สมาชิก
ของชมรม ทูทีฮอตแก๊ง ที่ห้อง
บุษบา รร.แมนดาริน เวลา 18.00 น.
.....★ สวดศพ ประยูร ขาว
สอาด วัดตรีทศเทพ เวลา
18.30 น. พระราชทานเพลิงวันที่
7 ก.พ. เวลา 15.30 น.★
อันดามัน



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

ธกส.เล็งขงบงบแสนล้าน ชดเชยพืชผลการเกษตร

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ขงบงบประมาณปี 59 กว่า 1 แสนล้านบาท ที่เป็นโครงการชดเชยพืชผลการผลิต ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ 50,000 ล้านบาท ทั้งมาตรการจ่ายชาวไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 40,000 ล้านบาท และจ่ายชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 8,200 ล้านบาท รวมถึงโครงการพืชผลการเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ในช่วงเดียวกัน

นอกจากนี้ยังจัดตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในโครงการปีงบประมาณก่อนหน้า 30,000 ล้านบาท ส่วนเงินต้นมีบางโครงการที่จะต้องให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงบประมาณพิจารณา รวมถึงจะมีการขออนุมัติปิดโครงการย่อยช่วงปี 51-53 เช่น โครงการรับจำนำข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพาราในวงเงินต้นไม่มาก โครงการละ 1,000-2,000 ล้านบาท หรือรวมแล้วเป็นหลักหมื่นล้านบาท ซึ่งจะต้องสรุปให้กระทรวงการคลังเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

“ธ.ก.ส. จะเสนอให้บางปีที่มีเงินต้นโครงการไม่มาก เช่น ปี 51-53 ที่มีเฉลี่ยหลักพันล้านบาทให้ปิดโครงการไปก่อน แต่ขึ้นอยู่กับสำนักงานประมาณจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ รวมทั้งยังเสนอขงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรทั้งใน 3 จังหวัดภาคใต้ และลูกหนี้ดี วงเงินอีกประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทด้วย”

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้ จะประชุมปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ถึง วันที่ 30 ก.ย. 57 โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. กำลังหารือกับสภาวิชาชีพการบัญชี เพื่อสรุปตัวเลขให้ชัดเจนส่วนผลการขาดทุนในเบื้องต้นไม่ได้สูงเกินคาด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59 เบื้องต้นหรือถึงกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงานในปี 59 มีการทูลงสำคัญอะไรบ้างจึงจะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้แต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม.



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

รัฐทุ่ม 4 พันล้านรับซื้อน้ำยางโละ 42 บาท ช่วยเกษตรกรแก้ลำพ่อค้ากดราคารับซื้อ

นายอำนาจ ปะติเส รรมเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กองทุนมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นราคายางในประเทศ ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเพื่อใช้รับซื้อยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 และยางแท่งแล้ว 6,000 ล้านบาท ผลการดำเนินการได้ใช้เงินไปแล้ว 5,000 ล้านบาท เหลือเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนขณะมีประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้ราคายางแผ่นดิบรมควันในตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของไทยปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 88 บาท ยกเว้นราคายางในตลาดท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่จะซื้อขายน้ำยางดิบและยางก้อนถ้วยผ่านกลุ่มยี่ปั้วชาป๊วที่เข้าไปรับซื้อถึงเกษตรกร มีการกดราคารับซื้อเกษตรกรเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน กก.ละ 40 บาท ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา กองทุนมูลภัณฑ์กันชนฯ ได้ประกาศรับซื้อน้ำยางดิบในราคา กก.ละ 42 บาท จากตลาดกลาง กก.ละ 39 บาท ซึ่งจะใช้วงเงินที่ค้างเบิกจ่ายอยู่อีก 4,000 ล้านบาท มาล้งเงินการ เพื่อนำน้ำยางที่ได้ขายให้กับผู้ส่งออกตามและผู้ส่งออกทั้งหมดได้รับปากไว้ในการหารือร่วมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เพื่อทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบรมควัน แล้วยากลับมาขายให้กับโคโร การมูลภัณฑ์กันชนฯ อีกครั้งตามราคาในตลาด

“เรื่องดังกล่าวได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและเห็นชอบในหลักการแล้ว และจะรายงานอีกครั้งถึงผลดำเนินการในสัปดาห์หน้า วิธีการนี้คาดว่าจะทำให้ราคาน้ำยางดิบขยับตัวสูงขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าไว้ที่ กก.ละ 49-51 บาท โดยราคาน้ำยางจะต้องขยับตัวสูงขึ้นใน 5 วันแต่ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้ยังมีกรณีการสวมสิทธิ์น้ำยางจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงต้องจับตามองหากเข้าสู่ช่วงปิดหน้ากรีดยางแล้วแต่ยังมีน้ำยางเข้าสู่ระบบมากต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงได้”



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 9



● สมาพันธ์ได้เสนอแก้ราคายาง

พังงา-นายเศรษฐ์ อัญญ์ ประธานสมาพันธ์นายก อบจ.จังหวัดภาคใต้ นายบำรุง ปิยนามวาณิชย์ นายก อบจ.พังงา พร้อม นายก อบจ.14 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ายบริหารและตัวแทน อบจ.ภาคใต้ พร้อม อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมผู้แทน อบจ. และสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการเสนอของสมาชิกสมาพันธ์ นายก อบจ.ภาคใต้ ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมติที่ประชุมได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำยางพารามาก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัลติกส์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของราคายางเพราะจะเป็นที่ที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นอย่างแน่นอน

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 2

สนช.ไฟเขียวพ.ร.บ.สวนป่า เปลี่ยนโทษอาญาเป็นปกครอง

รัฐสภา - พล.อ.ฉัตรชัย สุทธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่)... (แก้ไข พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535) เปิดเผยว่าที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สวนป่า เป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนน 185 ต่อ 2งดออกเสียง 5 โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีสาระสำคัญในมาตรา 3 เกี่ยวกับนิยามคำว่า “สวนป่า” ซึ่งหมายความว่าที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. ซึ่งได้แก้ไขโดยสามารถเพิ่มและถอนรายชื่อไม้ออกจากบัญชีแนบท้ายได้ โดยให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจากเดิมที่นำเข้าไปแต่ไม่สามารถนำออกได้ ทั้งนี้ได้มีการตัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. จำนวน 8 รายการจากที่ กรม.เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ อาทิ ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประติพัทธ์ เสม็ด เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกร

สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. สวนป่าต้องขึ้นกับความสมัครใจ โดย

หากขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าทะเบียน สามารถตัดโค่นแปรรูปไม้หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าบำรุงหรือค่าภาคหลวง ซึ่งจะไม่กระทบกับประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ทำสวนปารายย่อย หรือเกษตรกรชาวสวนที่จะรื้อโค่นตัดสวนยางเพื่อปลูกใหม่ แต่จะกระทบกับผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเท่านั้น

ส่วนบทลงโทษผู้ที่ละเมิดจากเดิมมีทั้งโทษอาญา ทั้งจำคุกและปรับ กรรมการเห็นว่าการกฎหมายฉบับนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรกร ดังนั้นควรจะให้มีบทลงโทษทางปกครองแทน โดยดูเรื่องเจตนาเป็นหลัก โดยใช้วิธีการตักเตือน และที่สุดคือการถอนการขึ้นทะเบียนสวนป่าโดยผู้ทำสวนป่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่จัดทำบัญชีแสดงชนิดจำนวนไม้ที่ปลูกตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด กรรมการได้ตัดโทษจำคุกออกเหลือเพียงโทษปรับ 10,000 บาท หรือหากทำบัญชีเป็นเท็จต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนกรณีความผิดจากการค้า ไม้ไว้ในครอบครอง หรือนำไม้มาสวมต่อจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 10, 11 (1)

กักต.ร้องบักทู้ ถูกลดอำนาจ

กมธ.นัด 74 พรรค 'เทียนฉาย' ลุยปฏิรูป.ป.ช.
หาร้อยกว่าร่างรธน. กระชั้น □ อ่านต่อหน้า 10

● **ร้องบักทู้** □ ต่อจากหน้า 1

มีประสิทธิภาพ กมธ.ร่างฯ เจ็ญ 74 พรรค การเมืองรับฟังหลักการใหม่ระบอบการเมือง 16 ก.พ.นี้ 'บวรศักดิ์' ระบุหากทำประชามติ คสช.-ครม.ต้องส่งเรื่องให้สนช.แก้รธน. ข้อครหา ก่อน 6 ส.ค. 'วิญญู' ย้ำ.ค.59 เลือก คั้งได้ กกต.เรื่อง 'บักทู้' เบรกตั้งกจต.คุมเลือก ตั้ง ญูติห้องเกดโวยป.ป.ช.เกือบ 5 ปีทำคดี สลายมือปี 53 'ไม่สืบ' ช้อใจจ่านำข่าวแคปี ครั้งเสร็จ 'วิชา' ยันไม่ได้นั่งเลข ทุอีก 3 เดือน ยังเจ็บบ่ยื่นฟ้องฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ สนช.รุมจวกรัฐสภาอาเซียนฯ ไม่ใช่องค์กร ญูต้อง

'บักทู้' ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี แถลงกำหนดการเดินทาง เยือนญี่ปุ่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8-10 ก.พ.นี้ว่า นายฯ และคณะจะออกเดินทางในวันที่ 8 ก.พ. เวลา 09.00 น. จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุง โตเกียว ในเวลา 16.55 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง จากนั้นช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวเป็น เจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ แก่นายฯ และภริยา

สำหรับการถึงในวันที่ 9 ก.พ. นายฯ จะ พบปะหารือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ นายยาซูฮิซะ ชิโอะซากิ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย นายเทซุเกะ คิตายามะ ประธานธนาคาร

Sumitomo Mitsui Banking Corporation นายดาซากิ ทากิมาระ ประธานสมาพันธ์ ธุรกิจญี่ปุ่น ประธานกรรมการบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนหอ.ประชน และซีอีโอบริษัทมิทซูชิ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ นายฯ จะให้สัมภาษณ์พิเศษกับ สื่อญี่ปุ่น และช่วงบ่ายจะเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฮะรุ อโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ที่พระราชวัง อะคะซะกะ จากนั้นจะหารือทวิภาคีกับนาย ชินโซ อาเบะ นายฯ ญี่ปุ่น ที่สำนักนายฯ ญี่ปุ่น และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เอกสารความร่วมมือ 2 ฉบับ ก่อนร่วมกัน แถลงข่าว

ย้ำมั่นใจลงทุนในไทย

ร.อ.นพ.ยงยุทธกล่าวว่า วันที่ 10 ก.พ. ช่วงเช้า นายฯ พร้อมคณะจะฟังการบรรยาย สรุปเกี่ยวกับสถานีรถไฟโตเกียวและรถไฟ สายต่างๆ และชมบรรยากาศการจราจรใน ชั่วโมงเร่งด่วน ทดลองโดยสารรถไฟความเร็วสูงชินกันเซน ไปนครโอซากา และพบกับองค์กรเศรษฐกิจในเขตคันไซ อาทิ ประธานสมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ ผู้แทน หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา เกียวโต และโกเบ จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางกลับ ประเทศไทยถึง บิน.6 ในเวลา 20.10 น.

โฆษกรัฐบาลกล่าวถึงคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่เข้าพบนายฯ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นยืนยันจะ ไม่มีการย้ายฐานการผลิตในไทย และบัจจับที่ ดึงดูดให้ญี่ปุ่นลงทุนได้คือเรื่องเสถียรภาพ การเมือง ซึ่งนายฯ ได้ยืนยันว่ารัฐบาล ไทยมุ่งมั่นจะปฏิรูปการเมืองและเดินตาม โรดแมป และทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้มากที่สุด เมื่อถามว่าสื่อต่างประเทศ

รายงานว่านักธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้าพบนายฯ เรียกร้องทางการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ ลงทุนในไทย โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า เข้าใจ ว่าเป็นความคลาดเคลื่อนเพราะไม่มีการพูด ถึงเลย มีแต่ชื่นชมความสงบเรียบร้อยของ ไทยที่กลับคืนมา

จีนพร้อมร่วมพัฒนารถไฟ

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเมิ่ง เจียนจู้ สมาชิกคณะกรรมการ การเมือง และเลขาธิการคณะกรรมการ การเมืองและกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าพบและหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึงผบ. เหล่าทัพร่วมหารือด้วย

ร.อ.นพ.ยงยุทธ เปิดเผยว่า นายเมิ่ง เจียนจู้ ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญของประธานาธิบดีจีน ซึ่งมา เยือนไทยตั้งแต่วันที่ 4-8 ก.พ. เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ ในความร่วมมือด้านความ มั่นคงต่างๆ โดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไป ด้วยดีมากขึ้น ทางจีนพร้อมเดินทางพัฒนา เส้นทางรถไฟร่วมกับไทย รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ หลังงาน การค้า และการศึกษายังต่อเนื่อง ส่วนการซื้อสินค้า การเกษตรจากไทยไม่ว่าข้าวและยางพารา จะ มีการเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ยังขอบคุณไปยังประธานาธิบดีจีน ในความปรารถนาดีและเข้าใจในสถานการณ์ ในไทย โดยจีนได้ชื่นชมการทำงานของ รัฐบาลไทยที่เดินหน้าประเทศตามโรดแมป ที่วางไว้

แท็กซี่ชนระทึกหน้าทำเนียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 05.00 น. ที่ ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติ บาลประจำประตูสะพานอรทัย กำลังปฏิบัติ หน้าที่ ได้เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้น มีรถแท็กซี่ สี่ชมพู หมายเลขทะเบียน ทข 1555 กทม. ของสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด ชนแผงกั้น เหล็กทางเข้าป้อมมอรั้อย่างแรง ตรวจสอบ ภายใตรถพบนายเสวี่ยม สีนราช อายุ 46 ปี ชาวจ.สกลนคร เป็นโหลพออยู่ใต้อาคาร ตกใจ

หลังเกิดเหตุนายเสวี่ยม เปิดเผยว่า ขับรถ แท็กซี่มาส่งผู้โดยสารบริเวณตลาดสะพาน ชาว จากนั้นได้วิ่งมาตามถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อมาถึงจุดเกิด เหตุ มีอาคารวูบหลับใน ทำให้รถพุ่งชนแผง



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 10, 11 (2)

กันบริเวณสะพานอรทัยได้รับความเสียหาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบ ยังมีเสาต้นที่หักของเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและป้ายได้รับความเสียหายเล็กน้อย จากนั้นเวลา 06.00 น. ตัวแทนบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและร่วมรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับการลอบป่วนเมืองหรือสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด

ข้อมิใหญ่รังนกกระจอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากทำเนียบรัฐบาลว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักโฆฆก สำนักนายก รัฐมนตรี ได้แจ้งสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในห้องพักสื่อมวลชน 2 และ 3 (รังนกกระจอก 2-3) ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะปรับปรุงซ่อมแซมห้องตั้งแต่เย็นวันที่ 6 ก.พ. จึงขอความร่วมมือให้เก็บทรัพย์สินส่วนตัวให้เสร็จก่อนวันที่ 6 ก.พ. โดยเจ้าหน้าที่จัดหาสถานที่ทำงานเป็นการชั่วคราว เป็นเค้นท์คิดแอร์ ตั้งอยู่สนามหญ้าหลังตึกนาธิสโมสร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เค้นท์เน็ต ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง ใต้เข็พ แก้อี วีรอร์บริการทำงาน ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมจะใช้เวลา 15 วัน

ขณะที่รังนกกระจอก 1 ซึ่งเค้นท์กระแสข่าวจะทุบทิ้งในช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาเป็นนายกฯใหม่ๆ นั้น ปรากฏว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมโยธาฯ ได้บูรณะซ่อมแซมตามโครงการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสณ.) ขอความเห็นชอบจากคสช.และอนุมัติงบประมาณไว้ โดยไม่มีการทุบทิ้ง

สภ.ลุยปฏิรูปป.ป.ช.

เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ประชุมหารือกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. และกรรมการป.ป.ช.ทั้ง 9 คน รวมทั้งผู้บริหารของสำนักงานป.ป.ช. เพื่อวางกรอบแนวทางการแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานของ ป.ป.ช.ว่าจะเสนอแนะเรื่องการปฏิรูปอย่างไร โดยใช้เวลาหารือและร่วมรับประทานอาหารกลางวันนานกว่า 4 ชั่วโมง

นายเทียนฉาย เปิดเผยว่า เมื่อจะมีการปฏิรูปองค์กรอิสระ ป.ป.ช.จึงต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ช่วงนี้จึงต้องเตรียมตัวให้เข้ากับร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย โดยป.ป.ช.จะเป็นแนวคิดกรอบและลงรายละเอียดทั้งหมด ส่วนหน้าที่หลักของป.ป.ช.ที่ทำอยู่มี 3 ด้านคือการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบุคลากรภาครัฐระดับสูง การป้องกัน และการส่งเสริมการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และการปราบปราม จึงต้องทบทวนทั้ง 3 ด้าน ต้องคิดว่าทำอะไรจะให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจว่ายังคงมี 3 ด้านนี้เหมือนเดิม

ขีดเส้นเม.ย.หลักการชัดเจน

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสียของป.ป.ช.ที่ต้องรีบปรับปรุง นายเทียนฉายกล่าวว่า อย่าเรียกว่าข้อเสียแต่จุดอ่อนและประสิทธิภาพที่ต้องเร่งทำ ต้องกระชับมากขึ้น หากมีองค์กรใหม่ขึ้นมาต้องเตรียมประสานงานให้ราบรื่นมากขึ้น เมื่อถามว่าป.ป.ช.ขณะนี้อยู่อะเอียดไปใช้หรือไม่ นายเทียนฉายกล่าวว่า ไม่ เพียงแต่ต้องดูรายละเอียดของป.ป.ช. ซึ่งตนให้ข้อมูลในกรอบกว้างๆ ได้ทันทีโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลา

ต่อข้อถามว่าจะยุบป.ป.ช.เหมือนที่มีการวิจารณ์หรือไม่ นายเทียนฉายกล่าวว่า ยุบไม่ได้ ยุบแล้วใครจะดูแลปราบปรามการทุจริตเพียงแต่ต้องปรับอำนาจหน้าที่ เนื่องจากต้องประสานกับหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานที่จะถูกปรับองค์กรไปและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ ตนแจ้งกับป.ป.ช.ว่าคงไม่เกินเดือนเม.ย.นี้ อย่างน้อยหลักการจะต้องเสร็จ เพราะมีเวลาไม่มาก

ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ถ้าป.ป.ช.ยังไม่เสนอแนวทางปรับปรุงในตอนนี้อย่างมีช่องทางเสนอแนะที่แก่ใจพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และจะได้รับการรับกับหลักการการเสนอกฎหมายองค์กรอิสระ ซึ่งไม่ถือว่าเสียหาย รอความชัดเจนของกฎหมายที่กำลังยกร่างออกมาแล้วค่อยปรับแก้ไปในคราวเดียวกัน

กมธ.ยกร่างฯ จ่อตกปรองตอง

ที่รัฐสภา พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

โฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าการพิจารณา ยกร่างบทบัญญัติว่า ผู้ว่าการพิจารณาภาค 2 ผู้ว่าการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด 7 การกระจายอำนาจ และการบริหารท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะคงตามรัฐธรรมนูญปี 2550 หมวด 14 ตั้งแต่มาตรา 281-290 ซึ่งสาระสำคัญ กมธ.ได้เปลี่ยนค่า การปกครองท้องถิ่น มาเป็นการบริหารท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการบริหารงานที่มีรูปแบบหลากหลาย เหมาะสมตามภูมิสังคม เพราะการดูแลส่วนท้องถิ่นไม่ใช่การปกครองแต่เป็นการบริหาร ไม่มีนัยยะสำคัญ แต่สื่อความหมายให้ชัดเจน และคงไม่กระทบกับการทำงาน เพราะในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าราชการท้องถิ่น อีกทั้งองค์กรอื่นในท้องถิ่นไม่ได้มีแค่ของกระทรวงมหาดไทย

พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวว่า การพิจารณาในหมวด 7 มีทั้งสิ้น 6 มาตรา คาดว่าจะพิจารณาเสร็จในวันที่ 5 ก.พ. จากนั้นวันที่ 9 ก.พ. จะเริ่มพิจารณาประมวลตรา ในภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด 1 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ เป็นธรรม

เชิญ 74 พรรคระดมความคิดเห็น

พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวว่า กมธ.ยกร่างฯ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง 'หลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมือง นักการเมือง และสถาบันการเมือง' โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย กมธ.ยกร่างฯ กมธ.ปฏิรูปการเมืองของสภ.ช.อนุกรมฯ.ประสานเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภ.ช.และองค์กรอื่นๆ สถาบันพระปกเกล้า ตัวแทนพรรคการเมือง และสื่อมวลชน ในวันที่ 16 ก.พ. เวลา 08.30-13.00 น. ที่รัฐสภา ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ห้องประชุม 306-307 ซึ่งกมธ.ยกร่างฯ จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเข้าร่วม โดยวันที่ 6 ก.พ. จะทำหนังสือเชิญทั้ง 74 พรรคที่จดทะเบียน แต่จะสนใจหรือไม่เป็นสิทธิของแต่ละพรรค และกลุ่มการเมือง

เมื่อถามว่าการเชิญพรรคเข้าร่วมเสวนาเพราะกมธ.ยกร่างฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องระบบการเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.เลิศรัตน์

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 10, 11 (3)

กล่าวว่า เรื่องนี้เราเตรียมการและใช้หลักรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ถ้าพรรคมีข้อเสนอที่ดีกว่าเราต้องรับฟังให้มากที่สุด จึงเชิญพรรคและกลุ่มการเมืองมาเพื่อจะได้ตอบข้อสงสัย

‘บวรศักดิ์’ ชี้ไม่กดดันร่างรธน.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายฯ ระบุให้ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนกำหนดว่า ไม่กดดันและอาจเป็นไปได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนไหน เพราะต้องดูกฎหมายลูกและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด อีกทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะหากจะทำประชามติต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้มีอำนาจแก้ไขตามรัฐธรรมนูญคือ กสช. และกรม. ที่ต้องทำเรื่องมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ สนช. เป็นผู้ลงมติก่อนวันที่ 6 ส.ค. นี้

ผู้สื่อข่าวถามถึงการร่างรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจคณะกรรมการ 7 คน แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ในอดีตเราใช้ระบบการแต่งตั้งแบบครึ่งทางของสภรัฐและอังกฤษ ซึ่งสภรัฐให้อำนาจฝ่ายการเมืองเป็นผู้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ แต่ในอังกฤษไม่ให้อำนาจทางการเมืองแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งในอดีตระบบครึ่งทางที่เราใช้นั้นพบว่ามีปัญหา เช่น กรณีโยกย้ายนายอวีล เปลีเยนตรี ออกจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กมธ.ยกร่างฯ จึงต้องมาคิดกันใหม่ ซึ่งระบบแบบสภรัฐนั้นเราไม่เอาด้วยแน่นอน จึงเห็นว่าต้องใช้ระบบอังกฤษ เมื่อถามว่าเป็นการป้องกันนักการเมืองล่วงล้ำข้าราชการใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ใช่

‘วิญญู’ เผยกม. ที่ต้องมีก่อน

ที่ที่เนียบรัฐบาล นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพียง 8-9 ฉบับเท่านั้น แต่มีกฎหมายลูกอื่นๆ เป็นร้อยฉบับ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะเป็นส่วนเดียวกัน ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเชื่อว่าไม่เกิน 10 ฉบับ และที่จำเป็นต่อการเลือกตั้งมีเพียง 2-3 ฉบับเท่านั้น อาทิ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง และอาจมีกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะครั้งนี้จะมีคณะกรรมการการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) เกิดขึ้นมา

“3 ฉบับนี้จำเป็นต้องมี ถ้าหากมีการออกเสียงประชามติ ก็ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติอีกฉบับหนึ่ง ฉะนั้น 3-4 ฉบับเท่านั้นที่เพียงพอต่อการจัดการเลือกตั้ง ส่วนกฎหมายอื่นอาจรอได้ แต่ต้องมีอยู่ดี อาจรอให้สภานำมาออกก็ได้ อย่างกฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน หรือแม้แต่กฎหมายตรวจเงินแผ่นดินแบบนี้ก็ต้องแก้ เพราะจะมีอะไรผิดไปจากเดิม” นายวิญญูกล่าว

ยืนยันม.ค.59 เลือกตั้งได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าภายใน 3 เดือนหลังรัฐธรรมนูญร่างเสร็จสิ้นจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ใช่หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า ได้ แต่ต้องร่างกฎหมายลูกไว้ก่อนด้วย เพราะ 3 เดือน คือการนำเข้าสู่สภา ซึ่งนายฯ เคยถามว่า ทำไม่ไม่ร่างไว้ก่อนจะได้เร็ว ทางกมธ.ยกร่างฯ จึงต้องร่างไว้ก่อน คือเดือนเม.ย. นี้ กมธ.จะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จร่างแรก ระหว่างนั้นเขาจะทำกฎหมายลูกไปหลายๆ แต่ยังไม่เสนอเข้าสู่สภาไม่ได้ คือรอรัฐธรรมนูญแก้ไขและประกาศใช้ ซึ่งรัฐธรรมนูญมีกำหนดประกาศใช้ในเดือนก.ย. กฎหมายลูกเข้าสู่สภาจากนั้นประมาณเดือนพ.ย.-ธ.ค. รอลงพระปรมาภิไธย เดือนม.ค.2559 น่าจะประกาศการเลือกตั้งได้

นายวิญญูกล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เสนอต่อกมธ.ยกร่างฯ ให้พิจารณาแก้ไขเรื่องการเซ็นเซอร์สื่อ ว่าไม่ได้มีการแก้เป็นเพียงการสอบถามเข้ามาและปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ คำถามคือจะทำได้หรือไม่ มีวิธีไหนใดบ้าง หรือใช้มาตรการใดไม่ไหวรัฐบาลนี้จะทำ แต่ลองให้เขาไปคิดดูเท่านั้นเอง

เซ็นเซอร์สื่อแล้วแต่กมธ.
ผู้สื่อข่าวถามว่ามาตรการนี้จะเป็นการลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนหรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า เข้าใจว่าคำตอบคงพอมืออยู่แล้วว่าการเซ็นเซอร์คงต้องเก็บเอาไว้ในช่วงที่มีสงคราม แต่ไม่ต้องมีสงครามรัฐก็ใช้

มาตรการได้ เช่น เมื่อรัฐไปตรวจข่าวไม่ได้ รัฐก็ให้จัดพิมพ์แต่สั่งห้ามเผยแพร่ แค่นี้ก็จบอยู่ตรงนั้น และการห้ามเผยแพร่ไม่จำเป็นจะต้องสงคราม

ต่อข้อถามว่าข้อเสนอดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า วันนี้คำตอบคงรู้แล้วว่าจะกมธ.ยกร่างฯ บอกว่ามาตรการที่จะใช้กับกรณีของสื่อแรงที่สุดคือการเซ็นเซอร์หรือตรวจก่อนที่จะเผยแพร่ ความจริงถ้าไม่ไปตรวจสอบก็ทำได้ แต่เราห้ามที่จะไม่ให้เผยแพร่ได้อยู่แล้ว ผลประกาศกฎหมายก็ห้ามเผยแพร่ได้อยู่แล้ว แปลว่าไม่ต้องไปตรวจแต่คุณแก่เขาไม่ได้

“ความจริงรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาก็เขียนกันแบบนี้ว่าการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ให้ทำได้เฉพาะกรณีสงคราม ส่วนสมาคมสื่อมวลชนจะไปโต้แย้งอะไรที่สามารถทำได้ในชั้นกมธ.ยกร่างฯ ถ้ากมธ.เห็นว่าไม่ต้องและหยุดไว้ตามที่ปรากฏในร่าง รัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไร” นายวิญญูกล่าว

ชี้ทำเกินมาตรฐานรธน.ไม่ได้

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภ.ฯ ด้านพลังงานกล่าวว่า เรื่องการเซ็นเซอร์สื่อเป็นการตั้งข้อสังเกตของพล.อ.ประวิตร ในที่ประชุมแม่น้ำ 5 สายที่ฟากกมธ.ยกร่างฯ ไปเป็นการบ้าน การเขียนหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในการบัญญัติการเซ็นเซอร์ข่าวสารในภาวะสงครามหรือภาวะความไม่สงบ จะต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ใช่การสั่งให้ไปดำเนินการหรือยึดถือปฏิบัติ ซึ่งนายบวรศักดิ์ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วว่า การบัญญัติเซ็นเซอร์ข่าวสารถือเป็นเรื่องมาตรฐานในการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องอื่นนอกจากนี้จะไม่มีการบรรจุไว้

“เรื่องดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอาจทำให้มาตรฐานของรัฐธรรมนูญเกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจถูกมองว่าเป็นรอยค่างของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งเรื่องของประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน จึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้เป็นมาตรฐาน อย่างน้อย



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 10, 11 (4)

รัฐธรรมนูญที่จะออกมาในอนาคตถือเป็นฉบับที่ประเทมีการปฏิรูป ก็ต้องให้ออกมามากกว่าฉบับอื่นๆในอดีต" นายอลงกรณ์กล่าว

กต.ดันคัดค้านตั้งกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กต.ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้ากตช. ประธาน สปช. ประธาน สนช. ครม. ประธาน กมธ.ยกร่างฯ สมาชิก สนช. สมาชิก สปช. และสื่อมวลชน รวม 3

□ **อ่านต่อหน้า 11**

● **ร้องปิกู่** □ **ต่อจากหน้า 10**

ประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา คอกรม. กมธ.ยกร่างฯ มีมติคัดค้านอำนาจ กต. ดังนี้

1.การให้มี กต.ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง แทน เห็นว่าการแยกผู้ควบคุมการเลือกตั้ง กับผู้จัดการเลือกตั้งออกจากกัน ไม่ใช่หลักสากลที่นานาชาติยอมรับ กว่าร้อยละ 90 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำหนดให้ กต.ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งทั้งระบบ การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของฝ่ายการเมืองที่ไทยได้มาเป็นคนกต. อาจส่งผลให้ขาดอิสระ เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง รวมทั้งขณะ จัดเลือกตั้งยังต้องรับภาระงานประจำ ยากจะจัดการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

2.กรณีให้ กต.มีอำนาจเพียงสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) เฉพาะในช่วงก่อนประกาศผลเลือกตั้ง ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร (ใบแดง) เป็นอำนาจของศาล เห็นว่า ควรคงอำนาจใบเหลืองและใบแดงก่อนประกาศผลเลือกตั้งไว้ที่กต. เนื่องจากการพิจารณาให้ใบแดงของศาลต้องใช้เวลา ทำให้เกิดช่องว่างทำให้ผู้กระทำความผิดเข้าไปทำหน้าที่ คำนับปฏิบัติ หรือค้ำบบริหารได้ก่อนที่ศาลจะวินิจฉัย เช่น การเข้าไปเลือกผู้นำประเทศ การตรากฎหมาย สร้างความเสียหายแก่ประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้ผู้กระทำความผิดกลายเป็นผู้มีอำนาจทางการเมือง ใช้อิทธิพลข่มขู่พยานเพื่อประโยชน์ในการ ขณะคดีเลือกตั้ง

เขื่อนมีทุจริตเลือกตั้งมากขึ้น

จดหมายระบุอีกว่า การให้ กต.มีอำนาจเพียงสั่งเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล ทำให้

ผู้สมัครที่มีทุนมากกว่าได้เปรียบเพราะพร้อมจะแข่งขันในการเลือกตั้งใหม่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน จึงไม่เป็นการส่งเสริมให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม แม้ปัจจุบัน กต.มีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่การทุจริตยังคงอยู่ ดังนั้น หากยกเลิกอำนาจดังกล่าวของ กต.จะทำให้เกิดการเมืองไม่อันเกรงกฎหมาย กล่าวทำทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น เทียบได้จากสมัยรัฐธรรมนูญปี 2540 กต.มีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังประกาศผล นักการเมืองเกรงกลัวที่กระทำความผิดมากกว่าปัจจุบัน

3.การคัดค้านอำนาจหน้าที่ของ กต.ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยราชการ ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการส่งเสริมและให้การศึกษาถือเป็นกระบวนการค้ำประกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของสังคม ปัญหาการเมืองส่วนหนึ่งมาจากการซื้อสิทธิขายเสียง จึงเป็นต้องให้การศึกษาด้านการเมืองแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของ กต.ทุกประเทศทั่วโลก

'อ้อย' หวังสังคมสู่ทางตัน

ค่านายจตุรงค์ ฉายแสง อดีต รมว. ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องอ้อยให้เสียเวลาเปล่าว่า ไม่แน่ใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทราบหรือไม่ว่า สิ่งที่มีเมื่อนำหลายสายทำกันอยู่นี้อาจนำสังคมไทยไปสู่ทางตัน เนื่องจากกฎกติกาที่กำลังสร้างกันขึ้นนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นธรรม อาจจะไม่คุ้มกับใครใครเป็นการเฉพาะ แต่กำลังปิดโอกาสประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ให้มีสิทธิมีเสียงกำหนดอนาคตและความเป็นไปของบ้านเมือง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียเวลาเปล่าจริงๆ เมื่อนำทั้งห้าสายจึงจำเป็นต้องรีบฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายไปพร้อมกันด้วย

นายอานวย คลังผา อดีตส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีป.ป.ช.เตรียมสรุปคดีถอดถอนอดีตส.ส. 269 รายกรณี

แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาของส.ว.ก่อนส่งเรื่องให้ สนช.ว่า ในฐานะอดีตส.ส.ที่ร่วมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ยืนยันว่าทำตามหน้าที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา 291 วรรคหนึ่ง และมีเอกสารที่คุ้มครองตามมาตรา 130 อีกทั้งรัฐธรรมนูญปี 2550 ถูกเลิกไปแล้ว พวกตนไม่ได้เป็นส.ส.แล้ว ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้ ป.ป.ช.อย่าทำหน้าที่แบบมือคดิ หากป.ป.ช.ยังคงลี้ภัยจะเสนอเรื่องให้ สนช.ถอดถอนอดีตส.ส.ทั้ง 269 ราย ตนจะใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อศาลอาญฟ้อง ป.ป.ช.กลับ ตามมาตรา 157 รวมทั้งจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย

ค้านตั้งยางใส่พ.ร.บ.สวนป่า

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา นายสุนทร รัศมีรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ยื่นหนังสือต่อพล.อ.ฉัตร มีชูเวท ประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ในฐานะประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่)... (แก้ไขพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535) เพื่อคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม้ยางพารา ในบัญชีต้นไม้หายพ.ร.บ.สวนป่า เนื่องจากจะทำให้การคิดโค่นและเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราสุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ดุลพินิจ ซึ่งที่ผ่านมาการโค่นไม้และเคลื่อนย้ายทำได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หากพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสนช.จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง 6 ล้านคนในพื้นที่สวนยาง 21 ล้านไร่ต้องเดือดร้อน ขายไม้ยางพาราได้ราคาต่ำลงเพราะพ่อค้ารับซื้อไม้ยางจะอ้างต้นทุนที่สูงขึ้นจากส่วยไม้ยางพารา ถือเป็นการข่มขู่ความทุกข์ร้อนของชาวสวนยางท่ามกลางปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่แล้ว

สนช.ไฟเขียวให้ตัดออก

ต่อมาที่ประชุมสนช. ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.สวนป่า ฉบับที่ พ.ศ. ที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขมาจาก พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดบทนิยามของป่า จากเดิมที่สวนป่ามีแค่ 2 ชนิด แต่ของใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 62 ชนิดเป็น 64 ชนิด ทั้งนี้ หลังสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 10, 11 (5)

ประกาศใช้พ.ร.บ. สวนป่า เป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนน 185 ต่อ 2 งดออกเสียง 5

พล.อ.ฉัตร มีชูเวท ประธานกมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สสช. ในฐานะประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.สวนป่า แถลงว่า ที่ประชุมสสช.มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยคัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.จำนวน 8 รายการจากที่กรม.เสนอกว่า 66 รายการ อาทิ ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประติพัทธ์ เสม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรและเพื่อความเหมาะสม

เปิดช่องสมัครใจขึ้นทะเบียน

พล.อ.ฉัตรกล่าวว่า ส่วนผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.สวนป่า ต้องสมัครใจ หากขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิต่างๆ โดยไม่เสียค่าทะเบียน สามารถตัดโค่น แปรรูปไม้หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าบำรุงหรือค่าภาคหลวง ซึ่งจะกระทบกับประชาชนหรือผู้ทำสวนป่ารายย่อย หรือเกษตรกรชาวสวนที่จะรีบโค่น ตัดสวนยางเพื่อปลูกใหม่ แต่จะกระทบกับผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเท่านั้น

พล.อ.ฉัตรกล่าวต่อว่า โยษผู้ที่ฝ่าฝืนจากเดิมมีทั้งโทษอาญา ทั้งจำคุกและปรับ กมธ.เห็นว่าควรดูเรื่องเจตนาเป็นหลัก หากมีการละเมิด ก็ใช้วิธีตัดเดือน และที่สุดคือถอนการขึ้นทะเบียนสวนป่า โดยผู้ทำสวนป่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จัดทำบัญชีแสดงชนิดจำนวนไม้ที่ปลูกตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด กมธ.ได้ตัดโทษจำคุกออกเหลือเพียงโทษปรับ 10,000 บาท หรือหากทำบัญชีเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนความผิดจากการค้า มีไว้ในครอบครองหรือนำไม้มาสวมตอ จะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

สอบประวัติ 4 ว่าที่กสทช.

นอกจากนี้ ที่ประชุมสสช. ยังมีมติตั้ง กมธ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงาน หรือมีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้าน กฎหมายแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 8 ก.ย.2557) จำนวน 17 คน มีกำหนด เวลา 30 วัน

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สมควร เป็น กสทช.ด้านกฎหมาย มี 4 คน ประกอบด้วย ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกสทช. โดยวิธี คัดเลือกตนเอง 2 คน ได้แก่ พล.ต.สุพิชาติ เสนาณรงค์ จากมหาวิทยาลัยการจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิร์น นายธรรณพ พูนภิญโญศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และจากวิธีการสรรหา 2 คน ได้แก่ นายทวีเดช เสงี่ยม นายนิพันธ์ จิตะสมบัติ ทั้งนี้ หลังการตรวจสอบประวัติและความประพฤติแล้ว สสช.จะ ต้องลงมติคัดเลือกเพียง 1 คน เพื่อดำรง ตำแหน่งเป็น กสทช.ต่อไป

รุมจวกรัฐสภาอาเซียน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สสช.คนที่ 1 กล่าวถึงกรณีองค์การผู้แทน รัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (เอพีเอสอาร์) ระบุนสช. มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และออกกฎหมายหลายฉบับที่ละเมิดสิทธิ มนุษยชน ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดย ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการศึกษาสภาพปัญหา ความจริงของไทย ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และองค์การนี้ก็ไม่ใช่อริสภา อาเซียนฯ แต่พยายามตั้งชื่อให้ใกล้เคียง อาจมอบหมายให้คณะกรรมการการต่างประเทศ สสช.ตรวจสอบว่าองค์การนี้ถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่ ใครเป็นผู้บริหาร

ส่วนนายดวง อันทะไชย สมาชิก สสช. กล่าวว่า น่าจะสืบเนื่องจากการควมรวมผู้ตรวจ การแผ่นดินกับกรรมการ สิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (กสม.) เพราะการพิจารณากฎหมาย อื่นๆ ยังไม่มีอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิ อย่า เอาบริบทประเทศอื่นมาเหมารวมกับไทย ที่ สำคัญไทยยึดหลักไม่แทรกแซงประเทศอื่น ที่บอกว่าสสช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นที่ผ่าน มาเราออกกฎหมายตามข้อตกลงของอาเซียน แล้ว 40-50 ฉบับไม่เห็นว่ามีรัฐสภาอาเซียนฯ แถลงข่าวหรือหักท้วงว่าออกกฎหมายไม่ ชอบธรรม

นายพีระศักดิ์ พอดิจ รองประธาน สสช. คนที่ 2 กล่าวว่า องค์การนี้ถูกต้องหรือไม่ เท่า ที่ทราบเป็นองค์กรของเอกชนที่พยายามเข้า ร่วมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ไอพียู) ที่สสช. ออกกฎหมายยังไม่เห็นมีฉบับไหนที่ละเมิด สิทธิมนุษยชนเลย และเรกิดตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี 2557 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศที่มีกรบังคับใช้ ตนคงไม่ให้ ราชอาณาจักรนี้เพราะไม่ใช่องค์กรที่ถูกต้อง เป็นที่รับรองของรัฐสภาอาเซียนฯ (อ่านราย ละเอียด น.3)



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13



บริหารฯ : นายอานวย ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทาน ยางพารา เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลปิดกรีดยาง เมื่อเร็วๆ นี้



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

สวนยางใต้เอาอีกขุมมือบ15กพ.

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคี
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวน
ปาล์ม 16 จังหวัดใต้ กล่าวถึงการลดพื้นที่
ปลูกยางพาราว่า อาชีพสวนยางเป็นอาชีพ
หลักของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
ภาคใต้ ที่ปลูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
สภาพพื้นที่เหมาะกับการปลูกยางเป็น
อย่างมาก หากรัฐบาลคิดลดพื้นที่การ
ปลูกยาง ให้รัฐบาลไปยกเลิกมติกรม.
สมัยที่มีการขยายพื้นที่การปลูกยางพารา

ล้านไร่ในอีสาน เพราะในพื้นที่อีสาน มี
เกษตรกรตัวจริงไม่ถึง 10%

“ให้รัฐบาลไปตรวจสอบมีบริษัท
เอกชนยักษ์ใหญ่ไปปลูกในอีสานเท่าไร
เป็นแสนไร่ ปลูกพื้นที่ของนายทุนตรง
นั้นเลย มันจะหมดปัญหา ไม่ต้องมารังแก
เกษตรกรตัวจริง” นายทศพล กล่าวและ
ว่า หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ราคายางที่ตกต่ำได้ ไม่เกินวันที่ 15
กุมภาพันธ์นี้ เจอกับรัฐบาลแน่นอน



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3

สวนยางเฮสนช.ตัดสวนป่าออก

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่รัฐสภา พล.อ. ดाय มีชูเวท ประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สวนป่า แถลงว่า ที่ประชุม สภาวิสามัญแห่งชาติ (สช.) มีมติเห็นชอบ ให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.สวนป่า เป็นกฎหมาย ด้วย คะแนน 185 ต่อ 2 งดออก เสียง 5 โดย เป็นการแก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสำคัญ ในมาตรา 3 เกี่ยวกับนิยามคำว่า “สวนป่า” ซึ่งหมายความว่าที่ดินที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. ทั้งนี้ได้มีการตัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายออก 8 รายการ จากที่ กรม. เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ อาทิ ขางพารา มะฮอกกานี ฯลฯ โดยการ ขึ้นทะเบียนต้องขึ้นกับความสมัครใจจะได้รับ สิทธิต่าง ๆ ไม่ต้องเสียค่าทะเบียน สามารถคิด โคน แปรรูปไม้หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยยกเว้น ไม่เสียค่าบำรุงหรือค่าภาคหลวง โดยไม่กระทบ

กับประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ทำสวนป่าราย ย่อย หรือเกษตรกรชาวสวนยาง สำหรับบท ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้มีโทษทางปกครองแทน จำคุก โดยดูเจตนาเป็นหลัก ใช้วิธีการตัด เดือน และถอนการขึ้นทะเบียน เช่น ผู้ที่ไม่ จัดทำบัญชีแสดงชนิดจำนวนไม้ที่ปลูกให้ตัด โทษจำคุกออกเหลือเพียงโทษปรับ 10,000 บาท หรือหากทำบัญชีเป็นเท็จปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนกรณีความผิดจากการค้า ไม้ไว้ในครอบครอง หรือนำไม้มาสวมคอ โทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท.



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

ราคาพืชผลตกต่ำกดดันเชื่อมั่นเดือนม.ค.วบ

● ผู้บริโภคกังวลเศรษฐกิจไทยฟื้นช้า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ กระแทกกำลังซื้อในต่างจังหวัด ดัชนีเชื่อมั่น ม.ค.ลดลง ม.หอการค้าฯ หันเป้าหมายจีดีพีปีนี้จาก 4% เหลือ 3% นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2558 ปรับลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อในต่างจังหวัดไม่ดี เนื่องจากราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้การทำมาหากินยากขึ้น เพราะขายของไม่ได้ โดยจากการสำรวจประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 2,339 รายทั่วประเทศ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเดือนมกราคมเท่ากับ 69.7 ลดลงจากระดับ 70.5 ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา “ถือว่าเป็นสัญญาณที่เปดกมาก เพราะจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการจับจ่ายใช้สอย

บวกกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงน่าจะมีแรงเหวี่ยงให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ผลสำรวจที่ตอบกลับมาดูไม่ฟื้น ฟื้นตัวช้า และเชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงเห็นภาพนี้แล้วเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องให้รัฐบาลเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบผ่านการจัดงานต่างๆ” นายธนวรรธน์ กล่าว สำหรับปัจจัยบวกที่มีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมกราคม เช่น การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่วนปัจจัยลบได้แก่ ประชาชนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการส่งออกไทยยังขยายตัวได้ต่ำจากความไม่แน่นอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าบาทแข็งกว่าสกุลเงินอื่น และราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและข้าวราคาต่ำ อีกทั้งความกังวลของรายได้ภาคเกษตรจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้กำลัง

ซื้อทั่วไปในต่างจังหวัดขยายตัวไม่ได้มากนัก นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ทางศูนย์จะมีการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 ใหม่อีกครั้ง จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) จะขยายตัวอยู่ที่ 3.5-4% ลดลงเหลือ 3% และการส่งออกที่คาดว่าจะโต 4% ลดเหลือ 1-2% เนื่องจากเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นช้ากว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสงครามค่าเงินที่รุนแรง ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาส่งออกแข่งขันได้ยาก รวมทั้งยังต้องจับตาค่าเงินฝืดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นนั้นว่าส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ หากรัฐบาลเร่งรัดเบิกจ่ายและหาทางลดค่าครองชีพตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นหลังไตรมาส 2 ปีนี้ และมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะโตได้ 4-5% จากต้นปีที่คาดว่าจะโตได้ 2-3%

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 16

เริ่มแล้วงานวันยางพาราบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558 ที่สนามหน้าท่าว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน นายจาง เหียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทรับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้แทนจากนครซิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน นางบุญยง สีสุวรรณะคอนรองเจ้าแขวง และคณะผู้แทนจากแขวงบอลิคำไซ นายคำเปียน สีนวนทอง รองเจ้าแขวงและคณะผู้แทนจากแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว นายเหงียน บ่า ถึง และคณะผู้แทนจาก จ.ฮาดิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายขรรค์ชัย นูนปาน ประธานเครือมิตรชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยมีประชาชนและนักเรียนนักศึกษากว่า 1 หมื่นคนเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างชื่นมื่น

โดยก่อนพิธีเปิดงาน นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการกับทุกคนที่เข้าร่วมงาน จากนั้นตามด้วยการแสดงทางด้านวัฒนธรรมของนักแสดงจากแขวงบอลิคำไซ 3 ชุด จากแขวงเชียงขวาง 2 ชุด ก่อนพิธีกรจะเรียนเชิญนายอำนาจและแขกทุกท่านร่วมกันกดปุ่มพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นทางการ

ด้านนายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัด เขต 21 จำนวน 25 โรงเรียน ให้นำคณะนักเรียนและครูกว่า 25,000 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการวันยางพาราและงานกาชาดของจังหวัดบึงกาฬ ในห้วงวันที่ 5-11 ก.พ.ทุกวัน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องหรือผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพสวนยางพารา เพื่อได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางพาราให้ยั่งยืนต่อไป เพราะผู้ประกอบการนักเรียนในจ.บึงกาฬ มากกว่าร้อยละ 90 จะประกอบอาชีพทำสวนยางพารา



ยิ่งใหญ่ - นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรฯ พร้อมนายพินิจ จารุสมบัติ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ และผู้แทนจากลาวและเวียดนาม ร่วมเปิดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าท่าว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เมื่อ 5 ก.พ.



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8



● สมาพันธ์ได้เสนอแก้ราคายาง

พังงา-นายเศรษฐ์ อัญญ์ฟรี ประธานสมาพันธ์นายก อบจ.จังหวัดภาคใต้ นายบำรุง ปิยนามวาณิชย์ นายก อบจ.พังงา พร้อม นายก อบจ.14 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ายบริหารและตัวแทน อบจ.ภาคใต้ พร้อม อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมผู้แทน อบจ. และสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการเสนอของสมาชิกสมาพันธ์ นายก อบจ.ภาคใต้ ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีมติที่ประชุมได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำยางพารามาก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัลติกส์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของราคายางเพราะจะเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นอย่างแน่นอน



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 14

กวีไทย ข้าวสวด

● **อุดรฯ-เข็มรถขนยาง** วันที่ 5 ก.พ.
ฝ่ายปกครอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นำ
กำลังตั้งจุดตรวจที่สำนักงานบำรุงทางที่ 2
ต.หนองเม็ก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด
ของรถบรรทุกยางพาราที่ทำน้ำยางหก ส่งผล
ให้เกิดกลิ่นเหม็น และถนนลื่นก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ พร้อมกันนี้จะล้างถนนในจุดเสี่ยง
2 จุด คือ แยกหนองเม็ก และสี่แยกไฟแดง
หนองหาน โดยเน้นพื้นที่รอยต่อทางเข้า
อ.หนองหาน ทั้ง 5 เส้นทาง และประสานผู้นำ
ชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องรถที่บรรทุกยางพารา
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (1)



รอบเมืองไทย



แม้จะอยู่ในช่วงของการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่ แต่คนกลุ่มนี้บอกว่า ยังเดินหน้า คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของคนทั้งชาติต่อไป เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และเครือข่ายชาตุนัฏรูปพลังงานทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาจากภาครัฐ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ ในหัวข้อ “เราจะส่งสารไปถึงรัฐบาลเป็นรอบสุดท้ายให้หยุดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21” พร้อมฝาก เตือนรัฐบาลให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ส่วนการเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะออกมาในรูปแบบไหน คงต้องติดตามกันต่อไป

การแก้ปัญหาเรื่องราคาขางพาราแม้ว่า จะยังไม่เห็นชัดเจนหรือ มีเงินตกมาถึงมือชาวสวนเป็นกอบเป็นกำ แต่การแก้ปัญหาเรื่องการนำยางมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีการนำยางมาทำถนนหนทาง เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ขางพารา กระตุ้นให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างกองทัพภาคที่ 4 ที่มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนขางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบ 12 เส้นทาง โดยมีระยะทาง 39.5 กิโลเมตร

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ด้วย ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) อบจ.ตรัง โดย อบจ.สงขลา จะทำถนนขางพาราในเส้นทางสายเกาะหม่-สทิงพระ-เสี้ยว ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนสายแรกของจังหวัดในการนำร่องใช้ขางพาราเป็นส่วนผสมประมาณ 83 ตัน ส่วน อบจ.ตรัง จะใช้งบประมาณ 300 ล้านบาททำถนนขางพาราทั้งจังหวัด โดยสายแรกคือ เส้นทางนาหมื่นศรี-เขาตังกวน ระยะทาง 800 เมตร ...นี่ถ้าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกรมทางหลวง มีการนำขางพารามาทำถนนในบ้านเรามากขึ้น ชาวสวนยางคงไม่ต้องออกมาชุมนุม เพื่อขอให้รัฐช่วยแก้ปัญหาเรื่องขางยางไม่ได้ หรือขางราคาคงแน่



แม้จะมีการเตือนแล้วเตือนอีก แต่ยังมีคนตกเป็นเหยื่อของแก๊งแชร์ลูกโซ่อย่างต่อเนื่อง และมีทั้งที่เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเก็บอุปไว้ อับอายจนไม่กล้าบอกใคร วานนี้ (5 ก.พ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสมาคมชายตรงไทย เดินสาย “แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558” นำร่องที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสุวนา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

และไม่น่าเชื่อว่า จากข้อมูล พบว่า ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของธุรกิจก๊วยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ ร้องเรียนผ่าน DSI อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547-2558 มีคดีมากถึง 99 คดี สอบสวนแล้ว 70 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 29 คดี โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2 พันล้านบาท โดยเฉพาะในภาคอีสานพบว่า มีผู้หลงเชื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่มากที่สุดในประเทศ คือ ร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โครทิวรัยเร็ว ด้วยการถูกชวนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ ที่คล้ายคลึงกับการทำธุรกิจแบบขายตรง และมีการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะเวลายันสั้น ขอให้หยุดเอาใจลัคนิดๆ อาจตกเป็นเหยื่อแก๊งแชร์ลูกโซ่ได้

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5 (2)

ยังระบาดและทำให้แม่ค้าพ่อค้าหวาดผวามากไม่เลิก กรณีมีการโพสต์แจ้งเตือนกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย พบธนบัตรปลอมระบาดในตลาดชายแดนริมฝั่งโขง โดยเป็นธนบัตรฉบับละ 500 และ 1,000 บาท โดยก่อนหน้านี้ ธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท แพร่ระบาดในภาคใต้ โดยเฉพาะหมวด 9A 3828862

นายชาญชัย บุรณาร ผู้ชำนาญการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่ากเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตรวจสอบทุกครั้งที่ได้รับธนบัตร และหากประชาชนพบผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ที่พื้นที่ พร้อมกับแนะนำการตรวจสอบธนบัตรด้วย โดย **พ่อค้าแม่ค้า หรือบุคคลใดก็ตาม เมื่อได้ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท อย่างแรกที่ต้องทำคือ ต้องส่องดูลายน้ำ ใช้มือสัมผัสลายน้ำที่จะมีลายนูนสัมผัสได้ และพลิกเอียงตัวเลขธนบัตร 1,000 บาทเป็นเลขอารบิกอยู่ที่มุมด้านซ้าย ซึ่งจะปลอดภัยจากธนบัตรปลอมได้อย่างแน่นอน**



กำลังเป็นที่วิจารณ์กันสนั่น โครงการติดตั้งจ้อแอลอีดีตรงรังคัลดอปติเหตุ หน้า หน้า 30 ต้น ภายในกองบังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่มีอากรพรรพ์ เพราะ เกิดอุปสรรค 2 ครั้งซ้อน ...วันก่อน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานให้บริษัทเอกชนนำรถเครนขนาด 50 ตัน 2 คัน มายกจ้อภาพแอลอีดีขนาดใหญ่ สูง 12 เมตร กว้าง 22 เมตร ใช้หลอดแอลอีดีทั้งหมดกว่า 350,000 ดวง มีน้ำหนักมากถึง 30 ตันติดตั้งบนเสาเหล็กสูง 9 เมตร 2 ต้น ขณะกำลังเร่งติดตั้งเครนเกิดหักไป 1 ตัวเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว ต้องเปลี่ยนน้ำหนักขนาด 100 ตันมาดำเนินการแทนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย



ก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุไฟไหม้ถังบรรจุจ้อภาพแอลอีดีดังกล่าวจนได้รับความเสียหายไปถึง 6 ถัง มาแล้วด้วย เลยมีหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าอาจจะมีการทำให้การติดตั้งจ้อแอลอีดีเกิดอุปสรรคถึง 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ใช้งบประมาณที่ได้มาจากการประมุลหะเบียนเลขสวยของกรมการขนส่งทางบก รวม 30 ล้านบาท มาดำเนินการจัดซื้อ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และจ้อแอลอีดีที่ติดตั้งก็มองเห็นได้ไกลถึง 600 เมตร... ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่าอย่างอื่น



นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาอาวุโสประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมนางสุภาพ สิริบรรสพ ตัวแทนภาคประชาสังคม และนายธนากร รัชตานนท์ ผู้จัดการสำนักงานโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน พร้อมด้วย น.ส.วิไลลักษณ์ หงส์วางกูร ตัวแทนจาก สสส. นายกรรชิต สุขใจมิตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธินวัตกรรม

ทางสังคม และนายชาญ อေးหะไซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมเวทีสรุปปิดการดำเนินงานโครงการของ 8 นักศึกษาของรุ่นที่ 1 และเวทีปฐมฤกษ์โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ รุ่นที่ 2 จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโรงแรมศศิ ดารา อ.เมืองน่าน จากนั้น นำนักศึกษาจำนวน 62 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับชาวบ้าน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านน้อย ชุมชนบ้านนาแห้ว และชุมชนบ้านนาใต้ ตำบลใหญ่ อ.นาหมื่น เป็นระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-4 ก.พ. 2558 โดยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำให้แก่ชาวบ้านด้วย

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8 (1)

แก้กม.สวนป่ากันไม้ยางพาราพันธุ์ชื้อ

ASTVผู้จัดการรายวัน - สนช. เห็นชอบประกาศใช้ พ.ร.บ.สวนป่า เปิดช่องให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนสวนป่าตามความสมัครใจ ปรับโทษอาญา เป็นโทษทางปกครองแทน พร้อมตัดไม้ยางพารา ไม่กระชงธุรกิจ ออกจากบัญชีแนบท้าย พร้อมเปิดช่องให้ปรับเพิ่ม-ลด รายชื่อไม้ได้ในอนาคต กมช.ยันไม่กระทบผู้ประกอบการรายย่อย วานนี้ (5 ก.พ.) ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับที่ พ.ศ. ... (ฉบับที่)... (แก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535) ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 โดยมีสาระที่สำคัญ เรื่องการนิยามคำว่า "สวนป่า" ซึ่งหมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. ซึ่งได้แก้ไขเพิ่ม และถอนรายชื่อต้นไม้ออกจากบัญชีแนบท้ายได้ โดยให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จากเดิมที่นำเข้าไปแต่ไม่สามารถนำออกได้

ทั้งนี้ ได้มีการตัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. จำนวน 8 รายการ จากที่กรม.เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ อาทิ ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประติพัทธ์ เสม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกร และเพื่อความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.สวนป่า เป็นไปตามด้วยความสมัครใจ โดยหากขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆโดยไม่ต้องเสีย

ค่าทะเบียน

สำหรับโทษผู้ที่ฝ่าฝืนจากเดิมมีทั้งโทษอาญา ทั้งจำคุกและปรับ กรมการฯ เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการส่งเสริม ดังนั้นควรจะให้ไม้บทลงโทษทางปกครองแทน โดยดูเรื่องเจตนาเป็นหลัก หากมีการละเมิด ก็ใช้วิธีการตัดเตือน และที่สุดคือ การถอนการขึ้นทะเบียนสวนป่า โดยผู้ทำสวนป่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่จัดทำบัญชีแสดงชนิดจำนวนไม้ที่ปลูกตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด กรมการฯ ได้ตัดโทษจำคุกออกเหลือเพียงโทษปรับ 10,000 บาท หรือหากทำบัญชีเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนกรณีความผิดจากการค้า ไม้ไว้ในครอบครอง หรือนำไม้มาสวมต่อ จะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขมาจาก พ.ร.บ.สวนป่า ปี 2535 ที่มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า รวมทั้งเป็นปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปไม้ และการออกไปรับรองไม้ ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และความไม่ชัดเจนของสถานะของสัตว์ป่าหรือของป่าในสวนป่า ดังนั้นสมควรต้องแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า และปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลและแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและ

จูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดบทนิยามของป่า จากเดิมที่สวนป่ามีแค่ 2 ชนิด แต่ของใหม่ได้เพิ่มขึ้นมาอีก 62 ชนิด เป็น 64 และที่ผ่านมาความต้องการไม้เพิ่มมากขึ้น หลังจาก 25 ปีที่ปิดป่า และตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2567 จากเดิมที่มี 32 เปอร์เซ็นต์

อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการค้าไม้ต่างประเทศ ให้นำไม้ ซึ่งมีที่มาที่ไปแปรรูปขายไปยังต่างประเทศ และสอดคล้องกับการจัดสรรที่ดินให้เอกชน ซึ่งบางพื้นที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ก็ให้ทำเป็นรูปแบบสหกรณ์ เพราะบางแปลงเหมาะกับการทำสวนป่า ทั้งนี้ ยังมีข้อที่น่าเป็นห่วงและได้พยายามแก้ไขทั้งเรื่องการจัดสรรที่ดิน การเปิดให้สามารถเคลื่อนย้ายไม้ได้ง่ายขึ้น หรือการอนุญาตให้ตั้งโรงเลื่อยไม้ ในพื้นที่รายแปลงตามที่กำหนดเพื่ออำนวยความสะดวก

โดยหลังจากสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในที่สุดที่ประชุม มีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.สวนป่า เป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนน 185 ต่อ 2 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สุทธิเวช ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.สวนป่า กล่าวว่า ตนอยากทำความเข้าใจกับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กล่าวคือ ให้ประชาชนลงทะเบียนสวนป่าตามความสมัครใจ โดยจะได้รับสิทธิ์ครอบครองไม้เสียค่าขึ้นทะเบียน จะทำการตัด ไม้ได้ หรือขอใบรับรองจากกรมป่าไม้แบบยั่งยืนได้ การแปรรูปไม้ นำไม้เคลื่อนที่ การหาของป่า โดยไม่เสียค่าปรุงหรือค่าภาคหลวง ยืนยันว่า จะไม่กระทบกับคนทั่วไป หรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ที่ทำสวนป่ารายย่อยที่ตัดต้นยางพาราไปส่งแก่โรงงาน หรือถ้านำออกไปประเทศจีน ไม่ต้องใช้ใบรับรองต้นกำเนิด แต่ถ้านำออกไปยุโรป ต้องใช้ ฉะนั้นจะกระทบแต่กับผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเท่านั้น

"โดยภาพรวม เราได้ทำ พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มีความอ่อนตัวในทางปฏิบัติ เช่น บางคนทำบัญชีจำนวนไม้ผิดพลาด เดิมโทษมีทั้งทางอาญาจำคุก และโทษปรับ แต่เราเห็นว่าแก้ไข พ.ร.บ.นี้เพื่อส่งเสริม จึงต้องดูระดับว่าควรทำอย่างไร จึงได้ใช้โทษทางปกครอง คือ หากทำบัญชีผิดจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถูกเจ้าหน้าที่ตัดเตือนก่อน แต่ถ้ายังแสดงเจตนาไม่แก้ไข ก็จะมีโทษทางปกครองคือ ถอนทะเบียนออกไป และไม่ให้นำไม้ขึ้นทะเบียนสวนป่า ซึ่งจะต้องกลับไปเข้า พ.ร.บ.ป่าไม้ ป่าสงวนเช่นเดิม จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนที่ไม้ การตั้งสถานที่แปรรูปไม้ การเก็บของป่า จะต้องมีการเสียภาคหลวง โดยจะเป็นการปรับตีกริบหลวงให้ลดลง เว้นเรื่อง



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8 (2)

โทษเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ ที่ไปเอาไม้จากที่อื่นมาสวมต่อหรือแปรรูปก็ยังคงโทษไว้ตามพร.บ.เดิม หากในอนาคตทุกคนพร้อมและอยากจะเข้าร่วมก็จะมี การปรับปรุงกฎหมาย เพราะมีการเปิดทางให้เพิ่มเติมชื่อไม้ โดยเสนอความต้องการ มาตามขั้นตอนเช่นทำประชาพิจารณ์เสนอผ่านกรมป่าไม้ เพื่อส่งมายัง กรม. และพิจารณาให้ ออกเป็น พระราชกฤษฎีกา รวมถึงหากเห็นควรให้ถอนชื่อต้นไม้ ออกจากบัญชีท้ายได้ด้วยเช่นกัน” พล.อ. ดนัย กล่าว ■



6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3

ค้านบรรจุ'ยาง'ในบัญชีต้นไม้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ดอนัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การเกษตร และสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับที่... (แก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535) เพื่อคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ.สวนป่า เนื่องจากจะทำให้การตัดโค่นและเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้

แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ดุลพินิจ

นายสุนทรกล่าวว่า ที่ผ่านมากการโค่นไม้ยาง และเคลื่อนย้ายสามารถทำได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง 6 ล้านคนในพื้นที่สวนยาง 21 ล้านไร่ต้องเดือดร้อน ทำให้ขายไม้ยางพาราได้ราคาต่ำลง เพราะพ่อค้ารับซื้อไม้ยางจะอ้างต้นทุนที่สูงขึ้นจากส่วยไม้ยางพารา ถือเป็น การซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของชาวสวนยางท่ามกลางปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่แล้ว

6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

เป้าหมาย ราคา ยาง 80 บาท 1 กิโลกรัม ขยายถึง มีนาคม



ระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา ข่าวการเคลื่อนไหวของเกษตรกร “ชาวสวนยาง” หายไปจากหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ อย่างแทบจะสิ้นเชิง

อาจเป็นเพราะมีข่าวอื่น อีกทีก็ครึกโครมมากกว่า

ไม่ว่าจะเป็นข่าวระเบิดในย่านศูนย์การค้าสยาม บริเวณ แยกปทุมวัน ไม่ว่าจะ เป็นข่าวการปรากฏขึ้นของ “แอลกอฮอล์” ปลอมจากสำนักพระราชวัง

ย่อมทำให้เรื่องของ “ชาวสวนยาง” ถูกกลบทับไป

ขณะเดียวกัน หากมองในด้านกิจการเจ็บหาย ไปของข่าว การเคลื่อนไหว โดย “ชาวสวนยาง” อาจมาจากสภาพความเป็นจริงซึ่งบีบรัดมาโดยรอบ

ความจริง 1 คือ ราคายางเริ่มผงกหัวขึ้น

ความจริง 1 คือ มาตรการ 16 มาตรการอันผลิตสร้างมาจาก “รัฐมนตรี” ยาง ได้สยบกระแสการเคลื่อนไหวให้สงบราบคาบไปโดยสิ้นเชิง

กระทั่ง การเคลื่อนไหวไม่ได้รับความสนใจ

กระนั้น หากคิดตามความเป็นจริงของความพยายามผลักดันหรือทุ่มเงิน ไปซื้อเพื่อขึ้นราคาตามเป้าหมายให้ได้

80 บาทต่อ 1 กิโลกรัม

ราคาขางก็ยังคงอยู่เพียง 60 บาทเศษๆ เท่านั้น

ยิ่งกว่านั้น นายอำนาจ ปะดิเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ออกมาบ่นด้วยความผิดหวัง

ผิดหวังว่า “ภาคเอกชน” ไม่ทำตาม “สัญญา”

ที่ชื่ออยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพียงองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.)

อาศัยงบประมาณจากกองทุนมูลกัมภ์กันชนจำนวน 6,000 ล้านบาท และที่ซื้อไปมากถึง 5,000 ล้านบาท คงเหลือเงินอยู่ในมือเพียง 1,000 ล้านบาทเท่านั้น

ไม่ปรากฏ “เอกชน” เข้าร่วมด้วย “ช่วยกัน” แต่อย่างใด

ยิ่งกว่านั้น การซื้อขึ้นราคาก็จำกัดวงอยู่แต่ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อันเป็นเรื่องของผู้มีเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมิได้เป็นเรื่องของชาวสวนยางรายย่อย

และราคา 60 บาทที่เสมอเป็นเพียงราคาใน “ตลาดกลาง”

ขณะที่ความเป็นจริงก็คือ ตลาดกลางทั่วประเทศมีอยู่เพียง 10 แห่งเท่านั้น การซื้อขึ้นราคาจึงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบ

เข้าทำนองฝนตกไม่ทั่วฟ้า ชาวสวนยางยังลำบากกันอยู่

ความเป็นจริงนี้ นายอำนาจ ปะดิเส รับรู้รู้ดีเต็มอก แต่ยังคงคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหายังไงและจะทำความเข้าใจกับชาวสวนยางอย่างไร

เป็นภาวะพะอืดพะอม น้ำท่วมปาก

กล่าวโดยสรุป ปัญหาราคาขางตกต่ำยังเป็นปัญหาที่ตีบหนั แต่ก็เป็น การตีบหน้าไม่มากนัก

เป้าหมายที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตั้งไว้ว่าจะขยับให้ได้ถึง 80 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ จึงยังมองไม่เห็นและทำท่าทำว่าจะเลื่อนไปยังเดือนมีนาคม

ไม่เป็นไร เกษตรกรชาวสวนยางสามารถร้องเพลง “รอ” ได้